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ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1/2566 
วันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566   เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 นายสมพงษ์  ใจโชติ ประธานสภา  สมพงษ์  ใจโชติ  
2 นายกฤษณพงศ์  คำศรี รองประธานสภาฯ กฤษณพงศ์  คำศรี  

3 นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เลขานุการสภาฯ ธิเดช  เจริญศรีเมือง  

4 นางสาวบุญช่วย  มูลจัด สมาชิก หมู่ 1 บุญช่วย  มูลจัด  

5 นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา สมาชิก หมู่  2 สุพิชญ์  เหล่ามาลา  

6 นางสาวสุบน  บุตรเสมียน สมาชิก หมู่  3 สุบน  บุตรเสมียน  

7 นายประมวล  ดวงธนู สมาชิก  หมู่  4 ประมวล  ดวงธนู  
8 นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ สมาชิก  หมู่  5 นวลอนงค์  ชาญพินิจ  

9 นายพัด  หงษ์โสภา สมาชิก  หมู่  7 พัด  หงษ์โสภา  

10 นายบรรลือ  ศิริจันทร์ สมาชิก  หมู่  8 บรรลือ  ศิริจันทร์  

11 นายนิสิต  ไชยศรีษะ สมาชิก  หมู่  9  นิสิต  ไชยศรีษะ  

12 นางกัญญา  มูลจัด สมาชิก  หมู่  10 กัญญา  มูลจัด  

ผู้เข้าร่วมประชุม    1.  นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
2.  นายนิล  ชาญพินิจ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
3.  นายไพรัตน์  สมาธิ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
4.  นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลใจดี 
5.  นางจิตติมา  ตองอบ  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
6.  นางสาวธรรญชนก  ทองมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
7.  นายโฆสิต  นิลสนิท  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
8.  นางสาวนิภาพร  ชาญพินิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
9.  นายสมจิต  ไกรราม  ที่ปรึกษานายก อบต.ใจดี 

เริ่มประชุม   เวลา   09.30   น. 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน  คณะผู้บริหาร  สืบเนื่องจากมี 
(เลขานุการสภาฯ) พนักงานจ้างของเราสอบบรรจุได้  และจะไปบรรจุในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการที่  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่น่ายินดีครับ  สำหรับวันนี้ก็จะประชุมใน
เรื่องการกำหนดสมัยประชุม  เรื่องของการรายงานแผน  เรื่องของการโอนเงิน
งบประมาณ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านสมพงษ์  ใจโชติ  ท่าน
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ประธานสภา ได้จุด ธูป  เทียน  บูชาพระรัตนตรัยและนำสมาชิกสภาฯ สวดมนต์  
เรียนเชิญครับ 

ที่ประชุม สวดมนต์   
ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภา  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
เรียนเชิญครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมครับ   
(ประธานสภาฯ)  
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  ได้เปิดประชุมในวันนี้  เพ่ือพิจารณาญัตติ

ต่างๆ  ที่คณะผู้บริหารได้เสนอเข้ามาเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี
ของเราได้พิจารณาในญัตติต่างๆในการโอนงบประมาณรายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจำปี 2566  และก็มีญัตติอีกหลายเรื่องที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอมา   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ตามท่ีได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  สมัยสามัญ  

สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1   ประจำปี 2565  เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2565  ซึ่งได้
ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อ
วันที่  7  ธันวาคม  2565  แล้ว  ก็ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี
ทุกท่านได้ตรวจดู  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุม  ท่านใดรับรองรายงานการประชุม  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติรับรอง  ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
 ไม่เหน็ชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบยีบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
- ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอขึ้นใหม่ 
5.1   การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปี  พ.ศ. 2566  วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีของปี
ถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  ประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2567 
เชิญท่านเลขานุการสภา อบต.ใจดีครับ 

นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สืบเนื่องการกำหนด 
(เลขานุการสภาฯ)  สมัยประชุมต้องกำหนดทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 

ประชุมสภาท้องถิน่  พ.ศ. 2547 
 ข้อ 21  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวัน 
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม 
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สามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก 
ของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของ 
แต่ละปีโดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เมือ่สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อม 
ทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   
มาตรา 53  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มประชุมสามัญ 
ประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด  ก็ขออนุญาตนำเรียนประกาศสมัย 
ประชุมครั้งที่แล้ว  ซึ่งทางเลขานุการก็ได้จัดส่งเอกสารให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว  ก็ขอ 
อนุญาตนำเรียนครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2565  ทางเลขานุการสภาฯ  ท่านก็ได้แจกให้ 
(ประธานสภาฯ)   สมาชิกทุกท่านได้ดู   ผมก็ขอสอบถามความคิดเห็น  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลใจดีมีท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอกำหนดสมัยประชุม  เรียนเชิญครับ เชิญ 
ท่านกฤษณพงศ์  คำศรีครับ 

นายกฤษณพงศ์   คำศรี  ขอบคุณท่านประธานครับ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน 
(ส.อบต.ม.11)   นายก  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  กระผม 

นายกฤษณพงศ์  คำศรี  สมาชิกหมู่ท่ี 11  ครับ  ระเบียบวาระท่ี 5  การกำหนด 
จำนวนสมัยการประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566  ผมก็ขอเสนอจำนวน 4 สมัย 
เหมือนเดิม   ก็คือ 

    สมัยที่  2    วันที่  10  มิถุนายน  2566  -  24  มิถุนายน  2566  
    สมัยที่  3    วันที่  10  สิงหาคม  2566 -  24  สิงหาคม  2566 
    สมัยที่  4   วันที่  10   พฤศจิกายน 2566 -  24  พฤศจิกายน  2566 
    และปีถัดไป ก็คือ พ.ศ. 2567   สมัยที่ 1  วันที่  10  กุมภาพันธ์  - 24  กุมภาพันธ์ 

2567  ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามทีท่่านกฤษณพงศ์  คำศรี   สมาชิกหมู่ท่ี  11  ที่ท่านได้เสนอกำหนดสมัยประชุม 
(ประธานสภาฯ)   เป็นรูปแบบเดิมของปี 2565  เพียงแต่ว่าเรามากำหนดของปี 2566  มีสมาชิกท่าน 

ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้ามีก็ขอเชิญอภิปราย  ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม   
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ 11  ได้เสนอกำหนดสมัยประชุม 
สามัญประจำปี พ.ศ. 2566  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบ   ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
 ไม่เหน็ชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 
    ต่อไประเบียบวาระที่ 
    5.2  รายงานการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  แก้ไขครั้งที่  

1 /2565  ก็ขอเชิญท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงรายละเอียด  ขอเชิญครับ 
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นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบ 
(เลขานุการสภาฯ) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบบัที ่ 3)  พ.ศ. 2561  เป็นการดำเนินการใช้
แผนพัฒนาท้องถิน่  จะขออนุญาตทางท่านประธานสภาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
แผน  ก็คือ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนได้นำเสนอต่อสภาต่อไป  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก ทองมนต์  เรียนทา่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี   ท่านรองประธานสภา ท่าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีที่เคารพทุกท่านค่ะ  ดิฉัน 

นางสาวธรรญชนก  ทองมนต์  ขอนำเรียนในเรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.  
2566 – 2570  แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 การดำเนินการในครั้งนี้เป็นการแก้ไขแผน 
โดยอาศัยระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่  พ.ศ. 2563  ข้อ 22 โดยให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายโดยสอดคล้องกับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 25 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิน่นั้นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม 
ในช่วงของแผนนั้น  โดยมีขั้นตอนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0810.3 /ว  
086 ลงวันที่  19  สิงหาคม   2565 ระบุไว้ว่าการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นกระทำ 
ได้โดยผู้บริหารท้องถิ่นที่สั่งการหรือปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิน่สั่งการให้ปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง  สำนักผู้อำนวยการกองต่างๆนะคะ  ที่ 
รับผิดชอบโครงการหรือจัดทำบริการสาธารณะนั้น  พบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิน่ให้ถูกต้องให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  
และในระเบียบได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิน่ที่แก้ไข 
แล้วให้ติดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันที ่
ผู้บริหารท้องถิน่เห็นชอบ  พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  อำเภอ  และจังหวัดทราบด้วย   
ก็เป็นการอาศัยระเบียบที่ได้กล่าวมาแล้วในการแก้ไขครั้งที่ 1/2565 ซึ่งในการแก้ไข 
ครั้งนีเ้ป็นการแก้ไขโครงการตามแบบ ผ 02/2  ก็คือ โครงการที่เกินศักยภาพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค - กระบือ พ้ืนเมือง 
ของจังหวัดศรีสะเกษก็แก้ไขจากเดิม  ก็คือแก้ไขชื่อโครงการเพียงเล็กน้อย จากเดิมชื่อ 
โครงการจะเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ  พันธุ์พ้ืนเมืองลูกผสมของ 
จังหวัดศรีสะเกษ  ก็แก้ไขเพ่ือตามบริบทของ อบต. ก็แก้เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ 
การเลี้ยงโค – กระบือ พ้ืนเมืองของจังหวัดศรีสะเกษ  และก็แก้ไขแผนงานจาก 
แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  เปลี่ยนเป็นแผนงานการเกษตร  ซึ่งโครงการนี้ 
ก็ได้นำไปจัดทำงบประมาณเมื่อช่วงเดอืนธันวาคมที่ผ่านมา  เกี่ยวกับโครงการโค –  
กระบือ ที่ดำเนินการเสร็จไปเรยีบร้อยแล้ว  ก็เป็นไปตามระเบียบอย่างที่ได้นำเรียนไป 
แล้ว  อันนี้ก็เป็นอำนาจของนายก  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแจ้งสภาเพ่ือทราบด้วย  ก็ขอ 



 5 

รายงานเบื้องต้นคะ  ขอบคุณคะ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามท่ีทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงต่อสภาเกี่ยวกับการใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ)   ตำบลใจดี  ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  ตามท่ีได้นำเรียนต่อสภา  มีท่านใดจะอภิปราย 

ไหมครับ ถ้าไม่มี  ผมก็จะขอมติที่ประชุม   เชิญท่านกฤษณพงศ์  คำศร ีครับ 
นายกฤษณพงศ์  คำศรี  เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายก  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและ 
(ส.อบต.ม.11)   เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  กระผมนายกฤษณพงศ์  คำศรี  สมาชิกหมู่ที่ 11 ในระเบียบวาระที่  

5.2  รายงานการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  แก้ไข  ครั้งที ่ 
1/2565  สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระผมก็ 
สนับสนุนเพราะทีผ่่านมาเราจัดและก็เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดก็ต้องใช้ 
งบประมาณครับ ที่ท่านเสนอโครงการตั้งไว้ผมก็ขอสนับสนุน  ก็เห็นชอบโครงการที่ 
คณะผู้บริหารเสนอแผนไว้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี  ผมก็จะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด 
(ประธานสภาฯ)   เห็นชอบเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมเกีย่วกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 –  

2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565  โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบ   ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 
 ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
 5.3  พิจารณาการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  โดยโอนไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ตามญัตติท่ีท่านคณะผู้บริหารได้เสนอมาก็ขอเรียนเชิญท่านนายก อบต.ครับ 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาด้วยความเคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุก 
(นายก อบต.ใจดี) ท่าน  ตลอดจนคณะบริหารเจ้าหน้าที่ท่ีได้เข้าร่วมการประชุม  สำหรับการเสนอญัตติ

ในครัง้นี้  เนื่องจากว่าการบริหารของเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือให้
เหมาะสมกับความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนกับความต้องการในการดำเนินงาน
ด้านวัสดุครุภัณฑ์ก็เลยพิจารณาว่าเราน่าจะมีการโอนงบประมาณ การพิจารณาขอโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านเลขานุการสภาฯชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการพิจารณาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ในส่วนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย 
(เลขานุการสภาฯ) วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิน่  ก็ขอเรียนเชิญทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไดด้ำเนินการรายงานต่อสภาต่อไป  
ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ ขอเชิญท่านเจ้าหน้าที่รายงานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นางจิตติมา  ตองอบ เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  ท่านผู้บริหาร  ในส่วนของการโอน 
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) งบประมาณตามระเบียบงบประมาณด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดที่ 4  ข้อ 

26 และข้อ 27  ในส่วนข้อ 26 ก็เปน็การโอนรายจ่ายให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร ข้อ 
27  ถ้าเป็นในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างอย่างที่ท่านปลัดแจ้งก็เป็นอำนาจ
ของสภา  ที่นี้ในส่วนของบันทึกข้อความที่ขอโอนก็จะมีทั้ง 3  ส่วน  สำหรับในส่วน
ของสำนักปลัด  ตามบันทึกข้อความคิดว่าทุกท่านน่าจะมี  ในส่วนของ
เครื่องปรับอากาศของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเกษตร  ก็จะอยู่ด้านหลังก็คือ
ห้องท่ีท่านนายกทำงานก็ขอเป็นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู  
จำนวน 1  เครื่อง  23,500  บาท  อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
26,000 บีทียู 1 เครื่อง  จำนวนเงนิ 36,300 บาท และจะมีเครื่องปรับอากาศอีก 
1 เครื่อง ก็จะเป็นสำนักงานชั้นสองฝั่งทิศตะวันตก ซึ่งของเก่าชำรุด ขนาด 36,000 
บีทยีู จำนวนเงิน  45,500  บาท  ตรงนี้ก็จะอ้างอิงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของเดือน
ธันวาคม 2565 และจะมีในส่วนของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร ์  1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท   และเครื่องพิมพ์  ราคา  10,000 
บาท  อันนี้ก็อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางของ ICT ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ต่อไปก็จะ
เป็นครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ก็จะเป็นเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ก็จะเป็นวิทยุสื่อสารของงาน
กู้ชีพ กู้ภัย  อปพร. จำนวน 5  เครื่อง  อันนี้ก็จะมีมาตราฐานครุภัณฑ์ของเดือน
ธันวาคม 2565 ค่าเครื่องๆละ 12,000 บาท  ก็อยู่ที่ 60,000 บาท  ต่อไปหน้าที่ 
2  อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัสดุ ก็คือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ก็จะมีในส่วนของวัสดุ
ยานพาหนะขนส่ง  ก็จะเป็นบางส่วนที่จะต้องใช้กับรถยนต์ส่วนกลางหรือว่ารถบรรทุก
น้ำ อย่าง  แม่แรง  ตระแกรงและคีมล๊อก ก็ขอตั้งไว้ 10,000 บาท  และวัสดุเครื่อง
ดับเพลิงก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดส่งน้ำ ท่อ วาว์ลน้ำ  สายที่ใช้สำหรับงานดับเพลิง ก็มันเป็น
วัสดุพิเศษ  จะเป็นเสปกพิเศษของน้ำ  ก็จะขอตั้งไว้ที่  30,000  บาท  ต่อไปกว็ัสดุ
จราจร กจ็ะเป็นพวกสัญญาณไฟ  กระจก โคม  ก็ตั้งไว้ 30,000 บาท  ต่อไปก็เป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย ก็จะมีเป็นชุดดับเพลิง รองเท้า  ถุงมือ  หมวก สำหรับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านดับเพลิง  อันนี้ราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะคะ เพราะเป็นชุดสำหรับใช้
ปฏิบัติงาน  เป็นเสื้อ กางเกง ถุงมือเฉพาะของเขา  อันนี้ตั้งไว้ที่ 5  ชุด  ราคาอยู่ที่ 
75,000 บาท  ต่อไปก็ขอโอนเพิ่มเนื่องจากงบประมาณเก่าไม่เพียงพอ เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ประเภทหมึกพิมพ์  อุปกรณ์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  ขอโอนเพ่ิม 
50,000 บาท  และลำดับต่อไปก็จะโอนเพ่ิมในส่วนของค่าบริการโทรศัพท์  เพราะว่า
เดิมตั้งไว้ไม่พอ  เป็นโทรศัพท์สำนักงานก็ขอโอนเพ่ิม  8,000 บาท  ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้น
ที่สำนักปลัดขอโอนก็จะไปโอนลด  คือเราตั้งเพ่ิมก็ต้องไปโอนลดจากเงินเดือนของ
บุคลากรในส่วนของสำนักปลัดก็จะมีอยู่ 2 ตำแหน่ง  ที่ไม่มีผู้ถือครองตำแหน่งก็คือ
รองปลัดและนักตรวจสอบภายใน ก็จะขอโอนลดเพ่ือที่จะมาจ่ายเป็นรายการที่นำเรียน
ขอโอน   ก็ขออนุญาตมาต่อที่ส่วนโยธาก็จะมีขอโอนงบประมาณ  ก็จะขอโอนในส่วน
ของค่าครุภัณฑ์  ก็คือครุภัณฑ์ก่อสร้างก็จะเป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 
2,000 ลิตร  จำนวน  2 ถัง  งบตั้งไว้ 33,960  บาท เป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง ก็จะเป็น
ชุดทดสอบลูกปนู ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร  จำนวน 2 ชุด ก็จะเก็บลูกปูนเพ่ือ
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ไปทดสอบ สำหรับถังบำบัดน้ำเสียเราก็จะเอาไปแก้ปัญหาตรงห้องน้ำที่มีปัญหา น้ำจะ
เอ่อตลอด ไม่ซึม  ซึ่งก็ไม่น่าดูที่จะบริการประชาชนหรือใช้ในสำนักงาน และในรายการ
ที่ 2  ก็คือของเดิมไม่เพียงพอถ้าผู้รับจ้างลงงานพร้อมๆกันเราก็จะมีปัญหาในการไป
เก็บลูกปูนเพ่ือที่จะนำไปทดสอบความแข็งแรงของถนนคอนกรีต  ก็จะขอโอนเพ่ิมใน
ส่วนของหมวดค่าวัสดุ  ในส่วนจะจัดซื้อค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  หลอดไฟ  สายไฟหรือ
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า  ก็ขอตั้งโอนเพิ่มไว้ 100,000 บาท หน้าต่อไปในส่วนหมวดค่าใช้
สอย  ขอโอนเพ่ิมในส่วนรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ขอโอนเพิ่ม 100,000 บาท  
ซึ่งในส่วนนี้ก็จะสัมพันธ์กับท่ีเราตั้งซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำ เราก็ซื้อมา
เป็นครุภัณฑ์ ฉะนั้นในส่วนรายการที่จะมาทำก็ต้องสร้างในส่วนของรายจ่าย ซึง่ยอดนี้ก็
จะรวมไปถึงงานที่แต่ละหมู่ขอเข้ามาไม่ว่าจะวางท่อ  และจ้างแรงงาน ในแต่ละงาน
เพราะเป็นงบจัดซื้อครุภัณฑ์ ต่อไปรายการที่ 4  ก็จะโอนเพิ่มในหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในส่วนของกองช่างก็จะมีปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร  ก็จะมีการก้ันห้องเป็นห้องหนึ่งสำหรับประชุมย่อยและห้องหนึ่ง
ท่านนายกนั่งทำงาน  งบประมาณ 99,320  บาท  รายการที่ 2  ของหมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เป็นโครงการวางท่อระบายนำ้บ้านทะลอก หมู่ที่ 3  งบประมาณ 32,151 
บาท  ตรงนี้ก็จะเป็นโครงการที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ขอเข้ามา  และ
ก็ทางวัดมีการเทปูนรอบๆและบ้านตรงข้ามน้ำไม่มีที่จะไปเราก็จะไปดูแล้วก็เลยเสนอ
โครงการนี้เข้ามาเพ่ือที่จะให้สภาได้พิจารณา  รายละเอียดทางสมาชิกหมู่ที่ 3  ก็คงจะ
ได้ใหข้้อมูลเพ่ิม  ในส่วนของทั้งสองโครงการก็จะมีปริมาณงาน ปร. 4  ปร. 5 แนบ
ท้ายมาด้านหลัง ทุกท่านก็จะได้พิจารณาก็ขอไม่ลงรายละเอียดและในส่วนของ
งบประมาณท่ีโอนมาเพ่ิมทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็จะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
385,431  บาท  ซึ่งตรงนี้เราก็โอนลดจากเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ซึ่งเรามี
ตำแหน่งแต่ว่าไม่มีผู้ถือครองก็จะเป็น ผอ.กองช่างและนายช่างโยธาอาวุโส รวมโอนลด
ทั้งสิ้น 385,431  บาท ซึ่งอันนี้เป็นบันทึกข้อความที่แต่ละส่วนนำเรียนขอตามลำดับ 
ท่านจะเห็นบัญชีโอนงบประมาณท่ีมีใบขวาง จำนวน 25  หน้า  อันนี้ก็จะเป็น
รายละเอียดในระบบที่ทางวิเคราะห์ได้ทำออกมาและก็จะตัดไปว่าโอนเงินจากส่วนไหน
ไปตั้งจ่ายเป็นส่วนไหนแล้วงบประมาณโอนไปเท่าไหร่ อันนี้ก็จะสอดคล้องกันกับบันทึก
ข้อความที่นำเสนอไป  อันนี้ก็เป็นส่วนของสำนักปลัดและกองช่างค่ะ และในส่วนของ
กองการศึกษาก็จะขออนุญาตให้ทางนักวิชาการศึกษาได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายโฆสิต  นิลสนิท เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน  สำหรับในส่วนของกอง 
(นักวิชาการศึกษาฯ) การศึกษาก็จะมีการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นครุภัณฑ์ จำนวน 1  รายการก็คือ

ขออนุมัตเิป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำนักงานจำนวน 1  เครื่อง ราคา 22,000 
บาท  เพราะว่าเครื่องที่เราใช้ก็จะมีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเวลาไปอบรมก็ไม่มี
เครื่องคอมพวิเตอร์ที่ไปอบรมนอกพื้นที่ ก็ได้หยิบยืมของสำนักอ่ืนกองอ่ืน  ซึ่งทำให้
ข้อมูลในส่วนของสำนักอ่ืนกองอื่นเกิดความเสียหาย  บางทีอาจจะลบข้อมูลเขา  ก็จะ
ทำให้ไวรัสก็จะทำให้ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องอ่ืนเสียหายทางกองการศึกษาก็มีความจำเป็น
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ที่จะขออนุมัติจากสภาในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 22,000 
บาท  จะโอนลดในส่วนของเงินเดือนของผอ.กอง ซึ่งไม่มีผู้ครองตำแหน่ง ซึ่งมาตรฐาน
ครุภัณฑเ์ป็นไปตามเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม  2564  
ประกาศ  ณ  วันที่  30 ธันวาคม  2564  ก็อยู่แนบท้ายบันทึกข้อความท่ีกอง
การศึกษาขออนุมัติจากสภาก็มี 1  รายการ  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เจ้าหน้าที่ท้ัง 3  ส่วนที่ขอโอนงบประมาณท่านก็ได้ชี้แจงความจำเป็นที่ขอโอน 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีท่านใดสงสัยหรือจะอภิปรายเรียนเชิญ

ครับ  เชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านนายก อบต.ใจดี  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านปลัด 
(ส.อบต.ม.9) ท่านเจ้าหน้าที่และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายนิสิต  ไชยศรีษะ  สมาชิก

จากหมู่ 9  ก็ได้เห็นในส่วนของรายการที่ขอโอนงบประมาณก็มาเห็นในส่วนของวัสดุก็
คือวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นชุดดับเพลิงไม่เกี่ยวกับงบประมาณก็อยากสอบถามในส่วน
ของซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีของเราได้จัดซื้อรถดับเพลิงก็อยากจะเรียนถาม
ท่านประธาน  ณ  ตอนนี้เรามีพนักงานดับเพลิงหรือยัง  เพราะว่าจุดตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่
ละเอียดอ่อนซึ่งถ้าเกิดเหตุตอนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลของเราวางแผนไว้ว่า
รถดับเพลิงไปถึงจุดเกิดเหตุภายในกี่นาที  ซึ่งตอนนี้ผมดู  เพราะว่าก็ไม่อยากให้มี
เหตุการณแ์ตว่่าเราได้ทำแผนหรือได้เตรียมพนักงานดับเพลิงหรือพนักงานขับรถ ได้มี
การอบรมแล้วหรือยัง  ไม่ใช่ว่าเรามีแต่เราตั้งไว้ พอเกิดเหตุจริงๆอาจจะไปไม่ถึงที่เกิด
เหตุ  ก็อยากจะเรียนตรงนี้เพราะว่าก็เห็นเราเตรียมความพร้อมซื้อชุดซื้ออุปกรณ์ 
เพราะว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ว่าซ่ึงมันเกิดเหตุในตำบลเรา  ซึ่งตอนนั้นเราไม่มี
รถดับเพลิงแต่ตอนนี้มีแล้ว  ก็อยากนำเรียนท่านประธานว่าตอนนี้เราได้วางแผนหรือมี
พนักงานดับเพลิงเตรียมไว้อย่างไร  ซึ่งมีความเป็นห่วงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน  
ซึ่งถ้าเกิดเหตุอะไรจริงๆ  ถ้าเราไปถึงพ้ืนที่ช้าก็จะเป็นผลกระทบต่อคณะผู้บริหาร  ต่อ
เจ้าหน้าที ่ และสมาชิก  อันนี้ก็แสดงความเป็นห่วงเฉยๆ  ก็สอบถามท่านประธานว่า
เราได้วางแผนอย่างไร  ในการจัดชุดปฏิบัติงานเพราะว่าเหตุไม่ได้เกิดทุกวันทุกเดือน  
แต่ไมรู่้ว่าจะเกิดช่วงไหนความพร้อมของเรามีประมาณไหนตรงนี้  ซึ่งก็นำเรียน
สอบถามในส่วนของการโอนงบประมาณก็ไม่ติดใจ  เพราะว่าทำตามระเบียบเพ่ือให้
ถูกต้อง  สภาเองก็มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก็คิดว่าทางคณะผู้บริหารและทาง
เจ้าหน้าทีค่งจะดูรายละเอียดมาหมดแล้ว  แสดงความเป็นห่วงการเตรยีมความพร้อมที่
จะบรรเทาเหตุบรรเทาภัย  อันนี้ก็นำเรียนเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ ตามท่ีท่านนิสิต  ไชยศรีษะ สมาชิกสภาหมู่ที่ 9 ได้เรียนถามเก่ียวกับค่าวัสดุเครื่องแต่ง 
(ประธานสภาฯ) กายของพนักงานดับเพลิง  งบประมาณ 75,000 บาท ผมก็ขอเชิญคณะผู้บริหารได้

ตอบข้อซักถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม  เรียนเชิญครับ 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์ ก็ขอขอบคุณท่านประธานสภา  ก็ขออนุญาตชี้แจงตามท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ 
(นายก อบต.ใจดี) สอบถามเป็นห่วงด้านนี้  ผมเองก็ได้เตรียมการ  ขั้นแรกก็วางแผนที่จะให้มีการส่ง

พนักงานของเราเข้าอบรมซึ่งหลักสูตรได้กำหนดมาแล้วรุ่น 2  ที่จะอบรมเมื่อสัปดาห์ที่
แล้วลองจัดการดู 2 ครั้งเรื่องของความพร้อม  ครั้งที่ 1  ก็มีลมกรรโชกแรงสั่ง
รถดับเพลิงให้นำรถไปฉีดน้ำเพ่ือป้องกันฝุ่นไม่ให้ผู้ที่มาร่วมงานศพระเคืองตา  ก็
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ดำเนินการได้ใน 5  นาที ครั้งต่อมาก็สัปดาห์นี้แหละครับ เมื่อวันศุกร์ลองสั่งการดูให้
นำรถดับเพลิงไปฉีดน้ำหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี ซึ่งตรงที่เป็นที่
อำนวยความสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาล  ตรงนั้นผมมีแผนที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิด
ความสวยงามเป็นสิริมงคลกับหมู่บ้านก็จะเอาต้นไม้ออกแล้วจะปลูกเป็นไม้ประดับ
พวกดาวเรือง  ต้นที่มีดอกสวย  ดอกคงทน  อย่างเช่น ดอกทองอุไร  ตรงนั้นก็จะติด
เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ทางเข้าหมู่บ้านให้บรรยากาศมันน่าดูขึ้น เวลา
เจ้านายผ่านไปผ่านมาเขาเห็นก็อยากจะปรับปรุงตรงนั้น  ตรงนี้ก็ถูกปล่อยวางเอาไว้ 
รถเขาก็ไปฉีด 2,3 ชั่วโมงแล้วเขาก็กลับไปจนถึง อบต.ถนนด้านในแสดงว่าในรถต้องมี
น้ำตลอดเวลา รถก็ไปตรวจเมื่อวานช่วงบ่ายๆ พอดีน้ำจะซึมช่วงล่าง  ก็เลยถามว่า
ป้องกันมีความพร้อมอะไรบ้าง เขาก็บอกว่ารถยังขาดสายที่จะฉีด  เวลาเข้าไปถ้าเกิด
ไฟไหม้เข้าไปหมู่บ้านก็มีบ้านหลายหลัง ต้องดึงสายมันไม่มีสาย มันก็ต้องซื้อก็เลยฝาก
ทางท่านหัวหน้าสำนักปลัด ผู้รักษาการณก์องช่าง  ได้จัดเตรียมหาวัสดุก็คือ  และ
ความพร้อมของบุคลากร กำลังศึกษาถ้าเราเปิดพนักงาน  บรรจุพนักงานเข้ามามันมี
ระเบียบอะไรรองรับให้ไหม ตอนนี้กำลังให้ฝ่ายนิติกรดูความพร้อมถ้าไม่มีเราก็จะใช้ 
อปพร.  ใช้กู้ชีพ  กู้ภัย  มาช่วยก่อนโดยจะส่งเขาไปฝึกอบรมในการออกไปปฏิบัติงาน 
ก็มีชุดเพ่ือป้องกันความปลอดภัย  เขาเรียกว่าอะไรชุดเผชิญเหตุตามที่เขาได้กำหนดไว้
ในหลักสูตรของดับเพลิง  ก็จะส่งเขาไปอบรมก็ประมาณต้นมีนาคมนี้  ขอบคุณมาก
ครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เรียนเชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ เรยีนท่านประธานที่เคารพ  ก็ขออนุญาตอีกครั้งที่ได้ฟังท่านนายกได้ชี้แจง  ก็ถือว่าเป็น

การเตรียมความพร้อม อันนี้ก็อยากเสนอเพ่ิมซึ่งตอนนี้ท่านนายกก็แจ้งว่าจะใช้กำลัง 
อปพร. ก็อยากเสนอเพ่ิมอยากให้ตั้งงบ  อาจจะโอนเพ่ิมอีกเป็นการซ้อมแผนผมอยากดู
ว่าจะเผชิญเหตุจริงเราจะทำได้หรือเปล่า เพราะว่ารถดับเพลิงก็คือไปดับเพลิงไม่ใช่ไป
รถน้ำก็เป็นรถน้ำธรรมดา ก็อยากให้ตั้งว่าเป็นงบประมาณซ้อมแผนดับเพลิงอย่างนี้ ก็
อยากจะดูว่าเมื่อเผชิญเหตุจริง  จะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้รถน้ำเราขับเฉยๆ 
เราไม่เคยซ้อมแผนว่าไปต่อสายน้ำว่าระยะอยู่ไกลเข้าไม่ได้ ประมาณร้อยเมตรจะไปต่อ
อย่างไรได้ ถ้าเราไม่อบรมจริงเพราะเราลงทุนซื้อรถ 2,500,000 บาท  มาไว้เปล่าๆ
เดี๋ยวเวลาเกิดเหตุช่วยอะไรไม่ได้ ก็จะเป็นปัญหาที่ถามมา  ก็จะสะท้อนว่าเราบริหาร
อย่างไรถึงงบประมาณสามล้านสองล้านกว่า  อันนี้ก็โอนงบประมาณเพ่ิมก็ได้   ต้ังเป็น
การซ้อมแผนอันนี้ก็ขอเสนอท่านประธานไว้  ขอบคุณครับ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายธิเดช  เจริญศรเีมือง เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน  ก็ตาม

ความห่วงใยของท่านสมาชิกหมู่ที่ 9  ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุไฟไหม้  
ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านอย่างนี้  ในส่วนของตัวบุคลากรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ป้องกันมี
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ขึ้นตรงกับหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้บริหารจัดการและในส่วน
บุคลากรที่เราเอาเพ่ิมก็พนักงานที่ขับรถเราก็ได้ดำเนินการจัดสอบท่านก็ได้บุคลากร
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ที่มาปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็คือท่านมงคล  ศรีลาชัย  ก็มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้
ท่านเองก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการรับ - ส่ง รถ 1669  แต่
ว่าในการดับเพลิงตรงนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนการเตรียมความพร้อมในความรู้ต่างๆใน
การเผชิญเหตุดับเพลิงก็ต้องอาศัยการเข้าไปฝึกอบรมก็อย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนก็
คือว่าเราก็จะมีการส่งในเรื่องของบุคลากรที่ไปอบรมร่วมถึงการจัดอบรมพ้ืนที่ในการ
เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ  ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ที่จริงรถเราเป็นรถ
เอนกประสงค์ รถน้ำไม่ใช่รถดับเพลิงโดยตรง ฉะนั้นการดำเนินการที่จะให้เหมือนรถ 
กทม.ใหญ่ๆ ก็อาจจะไม่มากเท่านั้น แต่ก็สามารถท่ีจะบรรเทาเหตุการณท์ี่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ได้ เช่นที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกพ้ืนที่ก็  อย่างเช่นที่ขุขันธ์เรา
ก็ไปที่เกิดไฟไหม้ในส่วนของงานป้องกันเอง ในอำเภอขุขันธ์ก็ได้มีการประสานงาน ใน
การดำรงรถดับเพลิงเข้าไปช่วยระงับเหตุ  แต่ว่าในส่วนของการบัญชาการเหตุการณ์
อำเภอ  ก็จะมีปลัดอำเภอ  ท่านนายอำเภอ  ในทางท้องถิ่นเราก็จะมีทางท่านนายก 
เป็นผู้บัญชาการณ์ในส่วนของการบริหารจัดการแต่ว่าผู้ปฏิบัติจริงๆก็จะมีอยู่ 3 – 4 
ท่านพวกคนงานเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการระงับเหตุได้ แต่เรื่อง
ศักยภาพก็ต้องอาศัยอย่างที่ท่านนิสิตท่านได้นำเสนอมาก็ต้องมีการเพ่ิมพูนความรู ้
ประสบการณ์และหมั่นฝึกซ้อม  อันนี้ผมก็ได้หารือกับท่านหัวหน้าสำนักปลัดอยู่แล้ว  
ไม่ว่าจะเป็นการไฟไหม้ใน อปท.เรา  การเผชิญเหตุการณ์  ระดมพลต่างๆก็จะต้องมี
ความพร้อม  เพราะว่าท้องถิ่นก็มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว ตรงนี้ทางท่านหัวหน้าสำนัก
ปลัดก็คงจะได้ดำเนินการในส่วนของการจัดอบรมต่อไป  ก็ขออนุญาตนำเรียน  
ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ มีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญท่านกฤษณพงศ์  คำศรีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษณพงศ์  คำศรี ขอบคุณท่านประธานครับ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่าน 
(ส.อบต.ม.11) นายก  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายกฤษณพงศ์  คำศรี 

สมาชิกหมู่ท่ี  11 ในระเบียบวาระท่ี 5.3  พิจารณาการขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ก็ขอไปที่ข้อ 4  
โอนเพิม่หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผมก็สงสัยก็คอืไม่ติดใจอะไรแต่ขอรายละเอียด
ว่ากั้นห้องเป็นสองห้องหรือแบบไหน  ผมไม่ได้ติดใจอะไรแต่อยากสอบถามเฉยๆ  และ
โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านทะลอก หมู่ที ่ 3 งบประมาณ 32,151.-  บาท ตรง
บริเวณข้างวัดใช่ไหมครับ ก็คือยังไม่ทราบบริเวณที่จะดำเนินการครับ  ทุกท่านก็ไม่ติด
ใจว่าเป็นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราครับให้ดูสวยงาม  แต่ถ้ามี
งบประมาณผมก็อยากได้รั้วกั้นข้างหน้า อบต.เราครับ เพ่ือความสวยงามถ้าทาง
เจ้าหน้าที่สามารถโอนงบประมาณตรงนี้ได้ ก็ดูให้หน่อยถ้าเป็นไปได้นะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านนายก อบต.ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์ เรียนท่านประธานที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ตามท่ีท่านได้สอบถามเรื่องของ 
(นายก อบต.ใจดี) การก้ันห้องก็สืบเนื่องจากว่า พอผมลงไปอยู่ที่ศูนย์การเกษตรจะประชุมกลุ่มย่อยหรือ

รับแขกก็โล่งแจ้งมากเกินไป ที่นี้ประกอบว่าได้คุยกับท่านประธานกองทุนสวัสดิการ
ตำบล  อยากให้มีห้องเฉพาะเพ่ือจัดทำระบบบัญชี  มีการเก็บหลักฐานอะไรต่างๆ 
เอาไว้ก่อนที่จะมีการประชุมในแต่ละเดือนก็จะมีการโฮมรูม มีการเตรียมบัญชี  มีการ
อะไรต่างๆ ก็เลยอยากจะกั้นให้เป็นสองห้อง ห้องด้านทิศตะวันตกตรงนี้จะกั้นเป็นห้อง
สวัสดิการกองทุนตำบลเรา สวัสดิการกองทุนวันละบาทเรา ก็จะให้เป็นสำนักงานตรง
นั้น ส่วนผมให้ผมอยู่ตรงนั้นแหละ ก็เลยจะกลายเป็นสองล๊อก โดยเอา
เครื่องปรับอากาศมาติดให้ห้องละ 1 เครื่อง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เรามาตรวจงานอะไร
ต่างๆมีการเตรียมบัญชี เตรียมอะไรต่างๆก็จะได้เป็นเอกเทศหรือสัดส่วน เวลาเขามี
การประเมินกองทุน  มีการติดตามกองทุนเราก็เป็นรูปลักษณะกองทุนที่มีสำนักงาน  
ทางท่านกำนันบอกว่าถ้าจะติดไว้ที่ศาลาหมู่ 10  ไปไว้ที่โน้นก็จะไปทับกับกองทุน
หมู่บ้าน กเ็ลยเอาสองล๊อกนี่แหละ เรียนทางท่านหัวหน้าสำนักปลัด  บอกว่าช่วยโอน
งบประมาณตรงนี้ให้ด้วย ตอนแรกผมไม่เข้าใจพอดีทางหัวหน้าสำนักปลัด การทำทำได้
แตต่้องให้สภาชอบถึงจะดำเนินการได้ในเรื่องอย่างนี้  ก็เลยเอาญัตติเข้ามาในวันนี้  ก็
อยากให้ 1 ด้านของผมเวลามีแขกมีหน่วยงานราชการอ่ืนมาหานายกก็จะอยู่ข้างล่าง 
ง่ายๆผมจะไม่ข้ึนไปข้างบน ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสำนักงานกองทุนสวัสดิการตำบล 
สำหรับท่อก็ได้ส่งช่าง  ส่งท่านรองไปหลายครั้งแล้ว  ก็อยากให้ทางสมาชิกหมู่ 3  ไป
เพ่ิมเติม  ก็ท่านพระครูท่านขอมา เชิญท่านสมาชิกช่วยเพิ่มเติมเรื่องท่อ  เชิญครับ 

นายสมพงษ ์ ใจโชติ เชิญทา่นสมาชิกหมู่ที่ 3  ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวสุบน  บุตรเสมียน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัด  ท่านนายก ท่านผู้บริหารทุกท่าน  และ 
(ส.อบต.ม.3) สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านคะ ที่วางท่อก็คือมันไม่มีที่ระบายน้ำ ก็ขอให้ทางสภาช่วย

พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยคะ  ขอบคุณค่ะ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านเลขานุการสภาฯครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง ประเด็นที่ทางท่านกฤษณพงศ์  คำศรีได้สอบถามพิกัดก็คอืบริเวณหลังวัด สืบเนื่องจาก 
(เลขานุการสภาฯ) งานเลี้ยงส่งท่านสัมพันธ์  บุญเย็น  ทางท่านหลวงพ่อท่านก็ปรารภ บริเวณดังกล่าวไม่มี

ที่ระบายน้ำเสีย  น้ำที่ใช้ก็ไม่มีที่ระบาย มีการน้ำขังบริเวณดังกล่าวก็ส่งกลิน่เหม็น  ผม
เองก็ได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่กับคุณพ่ีสุบนแล้ว  ก็ปรากฏว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว ไม่
เฉพาะร้านดังกล่าวก็มีทางวัดด้วยน้ำที่ใช้แล้วก็มากองบริเวณข้างหลัง  ก็ส่งกลิน่เหม็น
รบกวนพ่ีน้องบริเวณนั้น ก็ได้มอบหมายให้ทางท่านหัวหน้าสำนักปลัดที่ดูแลกองช่างอยู่
ก็พาช่างออกไปหาวิธีการแก้ไข  เนื่องจากว่าการวางท่อระบายน้ำเองก็ไปอยาก
เพราะว่าทางวัดเองก็ได้เทคอนกรีตไว้ในช่วงปลายๆ  ฉะนั้นก็อาจจะมีการวางท่อเพ่ิม
หรือไม่ก็อาจจะมีการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน  เพ่ือให้น้ำเสียดังกล่าวระบายออกไปได้ 
ถ้าออกไปก็จะไปโดนที่นาของท่านสมาชิกดาม สมาชิกเก่าก็อาจจะมีปัญหาตามมา 
อาจจะแกป้ัญหาโดยการใช้ธนาคารน้ำใต้ดิน รอแก้ปัญหาก่อนครับท่านประธาน ไม่
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ทราบว่าจะแก้ปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่อย่างไร  แต่ถ้าน้ำเสียไหลไปบริเวณนา
เขาเขาก็อาจจะมีปัญหาอีก  ก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับ  

นายสมพงษ์ ใจโชติ ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ   ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) เพ่ือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณท่ีได้ขอโอนทั้ง 3  ส่วน  ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลใจดีของเรา  สมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับการขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบ   ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
 ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
 งดออกเสียง  1  เสียง 
 ต่อไประเบียบวาระที่  
 5.4  คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  จำนวน 2  คน  เพ่ือแต่งตั้ง

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 
2561  ข้อ 12  ก็ขอให้ทางหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงเกี่ยวกับหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดนี้  เชิญครับ 

นางจิตติมา  ตองอบ ขอบคุณคะท่านประธาน  ก็ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือจะ 
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.) เป็นไปตามระเบียบข้อ 12 ก็คือประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ก็จะกำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือบริหารเงินสมทบเงิน
งบประมาณท่ีทางกองทุนหลักประกันสุขภาพโอนมาให้  ก็จะเป็นการบริหารใน
รูปแบบคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามประกาศที่ สปสช.กำหนด ซึ่งแต่เดิม
คณะกรรมการชุดนี้ก็มีอยู่แล้ว เราตั้งไว้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่ง
กรรมการจะมีวาระ 4 ปี  จรงิๆถ้าจำเป็นปีที่แล้วเราก็ได้เลือกแล้วก็จะมี 2  ท่านของ
สมาชิกท่ีเข้าไปบริหารเงินกองทุนในนามของตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 2 คน  ตามระเบียบที่บอก  ที่นี้เข้าไปไม่ใช่ว่าจะเริ่มใหม่เลย  เราต้องยึด
ตามวาระเดิม  4  ปี  ให้เลือกใหม่เข้าไปแทนคนเก่าเหมือนกับว่าตอนนั้นสมาชิกเก่า
หมดวาระ  สมาชิกใหม่ชุดที่ท่านเข้ามากเ็ลือก 2  ท่านเพ่ือไปดำเนินการ  แต่ไม่ได้นับ
หนึ่งไปถึงสี่ปีนะคะ  ก็คือวาระก็คือนับต่อก็คือในส่วนที่เหลืออยู่  เพราะฉะนั้น
คณะกรรมการชุดนี้หมดวาระก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2565  ระเบียบยึด
หยุ่นให้คณะกรรมการนี้หมดวาระทำงานต่อได้ 90 วัน กค็ือจะสิ้นสุดช่วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์  2566 นี้  เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องสรรหาคณะกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการตามข้อ 12  นี้ก็จะประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดก็คือท่านนายกเป็น
ประธานโดยตำแหน่ง ที่ท่านมาช่วงกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ท่านก็จะอยู่จนครบวาระก็คือ
สิ้นสุดพร้อมคณะกรรมการที่หมดไปก็คือพฤศจิกายน 2565  เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
ประกาศใหม่ก็จะนับ4 ปีตอนที่เราได้คณะกรรมการครบนี่แหละค่ะ   ก็ขอนำเรียนนิด
หนึ่งคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยท่านนายก  เป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน
อีก 2  ท่าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีส่ภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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มอบหมาย  จำนวน  2  คน แล้วก็จะเป็นหัวหน้าอันนี้ก็จะเป็น  รพ.สต.ลำดับที่ 5  ก็
จะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2  คน  ซึ่งทาง
คุณหมอก็ได้ประชุม อสม.แล้วก็ส่งแล้ว 2  คน  ก็จะเป็นทางพ่ีสุทิศ  ใจดี  และก็พ่ี
สมหมาย  จันดำ ลำดับที่ 6  ก็จะเป็นผู้แทนจากหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาคมใน
หมู่บ้านคัดเลือกมาจำนวนไม่เกิน 5  คน  ตรงนี้ก็จะมีหนังสือไปหมู่บ้าน ให้หมู่บ้านได้
ประชาคม คัดเลือกส่งเข้ามารอบแรกก็จะเป็นหมู่ละ 1  คน  ก็จะได้ 11  คน  แล้วเรา
จะเชิญ 11 คนนี้มาคัดเลือกกันเอง ก็จะเหลือไม่เกิน 5  คน  ตามระเบียบที่เขาบอก
มาเม่ือกีแ้ต่ก็ไม่เข้าใจ  ส่งหนังสือไปผู้ใหญ่ก็ส่งชื่อตัวเองมา ผู้ใหญ่บอกว่าไม่รู้จะคุยกับ
ใคร ก็เสียสละเป็นให้เองก็จะเป็นอย่างนี้หลายหมู่   จริงๆแล้วตามระเบียบก็คือเป็น
ตัวแทนหมู่บ้านหรือชุมชนหรือประชาชนในหมู่บ้านหรือประชาคมคัดเลือกมา  ลำดับ
ต่อไปก็จะเป็นผู้แทนของหลักประกันสุขภาพ  ซึ่งตรงนี้จังหวัดจะมีชื่อมาให้และก็มี
ท่านปลัดเป็นกรรมการและเลขานุการ  และก็มีผอ.กองคลัง  มีหัวหน้าส่วนซึ่งเป็น
ผู้ช่วยระเบียบก็บอกมาเท่านี้  ที่นี้ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 2  ท่านเราจะต้อง
ได้กรรมการจากทุกส่วนมาครบทั้งหมดก่อนก็จะเชิญกรรมการทุกส่วนมาประชุม
เพ่ือที่จะคัดเลือกหรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทีค่ณะกรรมการท่านอื่นๆเสนอทาบทามให้มา
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกองทุนหลักประกันสุขภาพ  อันนี้ก็ตามที่ประกาศกำหนดและแจ้ง
แนวทางให้บริหาร  สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
ได้มอบหมายสมาชิกจำนวน 2  ท่าน  เพ่ือที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลใจดี  วาระ 4 ปี  

นายสมพงษ์  ใจโชติ ท่านสมาชิกเข้าใจนะครับ  ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด  มาถึงสมาชิก 
(ประธานสภาฯ) ของเรา  ก็อยากให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ใจดีของเราจำนวน 2  ท่านเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  เรียนเชิญ
ครับ  เชิญท่านกฤษณพงศ์  คำศรีครับ 

นายกฤษณพงศ์  คำศรี ขอบคุณท่านประธานสภาครับ  ในวาระท่ี 5.4  คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(ส.อบต.ม.11) ส่วนตำบลใจดี  จำนวน  2  ท่าน  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพที่หมดวาระไป  ก็ขอขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดที่อธิบายรายละเอียดได้ดี
เข้าใจมากครับ   ตอนแรกผมก็สงสัยแต่พอท่านชี้แจงก็เข้าใจขอบคุณมากครับ ผมขอ
เสนอจำนวน 2 ท่านเลยนะครับ คือ 1. นางบุญช่วย  มูลจัด  ส.อบต. หมูท่ี่ 1  2.  
นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ  ส.อบต.หมู่ที่ 5  เพราะเป็น อสม.ด้วยกันก็อยากให้
ทำงานด้วยกัน  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ ตามท่ีท่านกฤษณพงศ์  คำศรี  ได้เสนอคือท่านบุญช่วย  มูลจัด  สมาชิกหมู่ที่ 1  ท่าน 
(ประธานสภาฯ) นวลอนงค์  ชาญพินิจ  สมาชิกหมู่ท่ี 5  เป็นตัวแทนของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ใจดี เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นการมอบหมายจากสภาแล้วกันครับ  ต่อไปก็เข้าสู่ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ   
 สมาชิกท่านใดมีวาระเรื่องอ่ืนๆที่จะเสนอต่อสภา หรือความเดือดร้อนของพ่ีน้อง

ประชาชนที่จะเสนอต่อคณะผู้บริหาร  เรียนเชิญครับ 
 



 14 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์ เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  สืบเนื่องจากทาง 
(นายก อบต.ใจดี) องค์การบริหารส่วนตำบลใจดีได้ขอการสนับสนุนงบประมาณไปยังองค์การบริหารส่วน

จังหวัด  ซึ่งตอนนี้ท่านได้ตอบรับอนุมัติให้เรามาดำเนินการของเรื่องถนน  จำนวน  2  
เส้น  เส้นที่ 1  ก็เป็นถนนเส้นสายใจดี - ป่ายาง  เส้นที่ 2  ก็จะเป็นใจดีเหนือ  หมู่ที่ 
10  สายใจดี – โหน่งสะเดา  ท่านฝากมาว่าให้ทางเราช่วยดูแลสถานที่  เช่น  มีต้นไม้
มีต้นยูคากีดขวาง  ผมก็อยากจะฝากนำเรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในแต่ละหมู่ที่
รับผิดชอบได้ไปช่วยตรวจดูว่าถนนที่ อบจ.จะไปสร้างจะมีปัญหากับเจ้าของไหม  พ้ืนที่
ติดกับถนนไหม  ช่วยดูให้ด้วยจะได้แก้ปัญหาล่วงหน้าก่อน อย่างคราวที่แล้วเราพลาด
หมู่ที่ 10  ซึ่งรองนิลกับท่านเลขาได้ตัด  ทางเจ้าของก็อนุญาตให้ตัดออก  จริงๆก็ไม่
อยากให้มีต้นยูคาแต่ห้ามไม่ได้ เพราะเขาปลูกแต่ถ้ามันล้มมันอะไรก็ช่วยให้เขาตัดออก 
บอกว่าจะได้ถนนมาแล้วจะได้งบประมาณมาแล้ว  ก็ฝากพวกเราด้วย  ส่วนที่ขอไป
แล้วสองเส้น สองงานท่ีจำเป็นก็คืองานบล็อกคอนเวริ์ด  ซึ่งทางเราได้ทำเรื่องขอไปแล้ว  
ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นพิจารณาก็จะมีของบ้านตานงค์กับฝายที่ขา้มไปบ้านดองกำเม็ด ก็
กำลังรองบประมาณอยู่ ก็ฝากทะลอก - บิงด้วย  ก็คือท่อสู้ไม่ได้  เวลามวลน้ำมายก
ถนนออกท้ังแถบเลยนะครับ  ก็อยากนำเรียนในเรื่องของการดูแล ผมต้องขออภัยที่
ลงไลน์ไปว่าการบริหารสัญญาจ้าง  การประกอบการดำเนินการจ้างเราต้องช่วยกัน 
6,7 สว่น 6,7 ฝ่ายไม่ว่าผู้ใหญ่กำนัน  อบต.ในพ้ืนที่ ส่วนช่าง  สว่นกรรมการตรวจรับ 
ประชาชนเป็นหูเป็นตาอะไรพวกนี้ ต้องช่วยกันไม่งั้นจะมีการร้องเรียน ผู้รับจ้างเบิก
เงินไม่ได้  ลำบากนะครับ เราก็ต้องบอกเขาให้เขาแก้ไขตลอด  เรามีไลน์กจ็ะเห็นกัน
ตลอด คณะกรรมการตรวจรับก็จะเห็น  สมาชิกในหมู่นั้นก็จะเห็นช่วยกันดูว่าตรงนี้มัน
ไม่ถูกตรงนี้มันไม่ควร สร้างไลน์ขึ้นมาก็ฝากที่หัวหน้าสำนักปลัด ท่านสมาชิกก็ขอ
อนุญาตเข้าไลน์ได้ เวลาก่อสร้างถนนในบ้านเรา เราก็จะได้ดูแลรายงานช่วยกันตาม ก็
ขอนำเรียนวาระเรื่องอ่ืนๆแค่นี้ก่อนครับ  ก็ดีใจว่าจะพาคณะผู้บริหารไปขอบคุณท่าน
อยู่ อันนี้ก็ได้ไปนำเรียนท่านก่อนตอนที่ไปงานศพแม่ท่าน ก็ได้คุยกันที่กันทรลักษณ์
บ้านท่าน กบ็อกว่า อบต.ใจดีเราไม่มีเงินทุนจริงๆ มีงบประมาณมาทำโครงสร้าง
พ้ืนฐานไม่ถึงหนึ่งล้าน  อบต.เราก็ไม่มีเมด็เงนิก็ต้องขอพ่ึงจากเขาสำหรับ ส่วนด้านอื่นๆ
ไปตรงไหนก็อยากได้แต่ไฟฟ้า ให้ขยายไฟฟ้าตรงนั้น 2,3 เสาได้ไหม อันนี้ก็พยายามจะ
หาวิธีการอยู่  ขอบคุณท่านประธานครับ  ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ ท่านอ่ืนมีไหมครับ  เชิญท่านเลขานุการนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกทุกหมู่และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ผมขอเสริม 
(เลขานุการนายก อบต.ใจดี) ท่านนายกนิดหนึ่งครับ  เกี่ยวกับโครงการที่เราไปหาท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็

รอนานจนเดินไปวัดหมู่ 1 บางสายก็ว่าเห็นแต่วัดไม่เห็นมาทำงานสักที และตอนนี้ได้
แล้วก็ขอฝากท่านสมาชิกหมู่ 1 กับหมู่ 10 ให้ฝ่ายปกครองไปดูว่าตรงไหนที่มันขัดข้อง 
เพราะว่าเวลาที่เขามาทำจะลำบาก  เพราะว่าเขาเห็นใจเราเราไม่มีงบประมาณ  ท่านก็
เห็นใจพวกเราก็คือเป็นบุญวาสนาของเราที่ได้ทางดีๆ  อย่างโหน่งสะเดาหลายปีแล้ว
ผมอยู่มา 13 ปี ไม่ได้สักทีเดี๋ยวก็ขาดตรงโน้นเดี๋ยวก็ขาดตรงนี้  ถ้าจังหวัดไปทำจะดีไม่
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มีหินตกมีแต่หินล้วน  ฉะนั้นก็ฝากท่านสมาชิกทั้งสองหมู่ ช่วยดูแลด้วยก็ไม่มีอะไร
ขอบคุณมากครับ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ เรียนท่านพัด  หงส์โสภาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพัด  หงส์โสภา  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหารทุกท่าน  
(ส.อบต.ม.7) กระผมนายพัด  หงส์โสภา  สมาชิกหมู่ท่ี 7  จะขอเสนอในวาระเรื่องอ่ืนๆ ตอนนี้บ้าน

อังกุลกม็ีประปาประจำหมู่บ้าน เห็นว่าหลายปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใช้ ฉะนั้นก็ขอฝาก
ท่านบริหารถ้ามีงบประมาณอะไรและตอนนี้ตามท่ีผมมาอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่มีการ
เคลื่อนไหว  ทางหมู่บ้านก็บอกว่าไม่มีงบประมาณ  งบประมาณอะไรก็ยังไม่มีฉะนั้น 
ผมขอเสนอว่าประปาหมู่บ้านของผมมันอยู่หลายปีแล้วฉะนั้นขอให้คณะผู้บริหารทุก
ท่านและสมาชิกทุกท่านมีแล้ว  แต่ทุกวันนี้ผมเดินไปตรงไหนก็มีแต่โดนด่า ซึ่งตอนนี้
เป็นสมาชิกใหม่ก็หางบประมาณไม่ได้อีก  ฉะนั้นผมขอร้องให้ทางคณะบริหารทุกท่าน
ช่วยดูแลด้วย  เพราะว่าการท่ีตั้งเอาไว้แล้วไม่มีน้ำจะใช้ ชาวบ้านที่เดินท่อเอาไว้ก็
อาจจะแตก  ฉะนั้นก็ของบประมาณของบริหารช่วยดูแลด้วย ของบ้านอังกุล หมู่ที่ 7   
ตำบลใจดี  เพราะว่าการที่ตั้งประปามาประมาณ 2 ปี 3 ปี  แล้วยังไม่ได้ใช้  ฉะนั้นก็
ผมขอเสนอเอาไว้กับคณะบริหารทุกท่านช่วยดูแลด้วย  ขอบคุณครับ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านประมวล  ดวงธนูครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประมวล  ดวงธนู เรียนท่านประธานสภา  นายก และคณะบริหารทุกท่าน  สมาชิกและผู้ร่วมประชุมทุก 
(ส.อบต.ม.4) ท่าน ผมขอเสนอเกี่ยวกับการจัดซ้ือบันไดให้ช่างไฟ เพราะข้ึนที่สูงแต่ใช้บันไดไม้ไผ่

เหมือนมันจะแห้ง  มันอันตรายเพราะว่าขึ้นเสาสูง  อุปกรณ์เซฟตี้ไม่รู้มีหรือเปล่า ก็
อยากเสนอให้จัดซื้อด้วย  ผมเป็นห่วงครับ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ เรียนเชิญทางคณะผู้บริหารที่ทางสมาชิกได้เสนอเรื่องประปา  และจัดซือ้บันได  เชิญ 
(ประธานสภาฯ) ท่านเลขานุการสภาครับ 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน  ก็ในเรื่องการบริหาร 
(เลขานุการสภาฯ) กิจการประปาของตำบลใจดีเราทั้งหมดทั้งปวงก็ได้มอบหมายให้กับหมู่บ้านเป็น

ผู้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแล การซ่อมแซม  การจ่ายค่าไฟ  ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารกิจการประปา ก็จะมีคณะบริหารอยู่แล้ว ในส่วนของแต่ละ
หมู่บ้านก็ดำเนินการใช้งบประมาณที่จัดเก็บจากพ่ีน้องประชาชนเข้าไปแก้ไขปัญหา  
อันนี้ขอนำเรียนพ้ืนฐานก่อน  ซึ่งเราเองก็มีงบประมาณไม่เพียงพอหรือไม่สามารถท่ีจะ
ดำเนินการได้  ก็ให้ทำหนังสือมาท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อที่จะได้ดำเนินการ
แก้ไขหรือว่าซ่อมแซมต่อไป  ซึ่งเราก็มีการตั้งงบประมาณไว้อยู่ในส่วนนี้  ก็อาจจะเป็น
เงินอุดหนุนซึ่งจะอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านเองก็
อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำไม่มีบ้าง ปัญหาทางบ้านเราก็คือน้ำใตด้ินค่อนขา้งที่จะน้อยถ้า
เกิดหน้าแล้งก็จะไม่มีน้ำแต่ว่าอังกุลเราก็เจาะ 2,3 ที่ ทางทิศตะวันออกตรงนั้น ก็เป็น
ทางนำ้อยู่แล้วเพ่ือแก้ปัญหาช่วงน้ำขาดแคลน  แต่ว่าในส่วนของอังกุลผมอยากจะคุย
ว่าให้ทางหมู่บ้านได้ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปามาประชุมและก็พูดคุย
กันปัญหาที่ทางท่านสมาชิกได้นำเรียนด้วยเพื่อจะได้ให้ทางคณะผู้บริหารได้ใช้ดุลย
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พินิจในการบริหารต่อไป  อย่างไรก็ต้องบริหารจัดการด้วยตัวเองให้ได้ด้วยแต่ว่าถ้า
ปัญหาน้ำไม่มีก็ถือว่าสุดวิสัยก็อาจจะใช้รถน้ำที่เรามีอยู่ไปให้บริการพ่ีน้องประชาชน  
แต่ว่าน้ำไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่ง  ก็จะคุยถึงรายละเอียดอีกทีหนึ่ง 
ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายบรรลือ  ศิริจันทร์ เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม 
(ส.อบต.ม.8) นายบรรลือ  ศิริจันทร์  สมาชิกหมู่ 8   วันนี้มีเรื่องที่จะนำเรียนคณะผู้บริหาร  ตามที่

ผมได้ทำหนังสือมาตอนน้ำท่วม  คือวางท่อหน้าบ้านนายทิศ  วางท่อลอดใต้คอนกรีต  
ตรงนั้นจะมีน้ำท่วมและอีกที่หนึ่งจะเป็นหนองมะแมงตรงนาพ่อเสริมครับ  ตรงนั้นน้ำ
จะมา น้ำก็จะท่วมและขาดบ่อย ผมได้นำเรียนไปแล้วทางคณะบริหารก็ได้ไปดูพ้ืนที่ที่
จะวางท่อแล้วผมได้พูดคุยกับเจ้าของทีท่ี่นาตรงนั้นแก่ก็อนุญาตให้วางท่อได้  ตอนนั้น
น้ำท่วมคือไม่สามารถดำเนินการได้  ทั้งท่ีฝ่ายบริหารก็ได้บอกว่าจะดำเนินการหลังจาก
น้ำท่วม  แต่ตอนนี้ก็น่าจะดำเนินการได้แล้วครับ ผมก็มีเรื่องนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
ขอบคุณครับ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิล  ชาญพินิจ เรียนทา่นประธานสภา  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมได้ออกไปสำรวจดูแต่ 
(รองนายก อบต.ใจดี) หนังสือผมไม่เห็นไม่รู้ไปตกหล่นอยู่ที่ไหน  ต้องขออภัยครับ ผมพึ่งออกไปดูเมื่อวานถ้า

ท่านไม่โทรมาก็ไม่รู้เหมือนกัน  ลืมไปเลยครับ ผมไปสำรวจก็รอแต่ช่างเขาคำนวณ
รายละเอียดค่าแรงก็คือต้องตัดคอนกรีตต้องใช้งบประมาณเยอะหน่อย  อันนี้
เหมือนกับวางธรรมดา ก็จะรีบดำเนินการเร็วๆนี้แหละครับ  ในส่วนของบ้านตะแบงก็
ทำมาทีหลังทำไมได้ก่อนก็ขออภัยด้วยครับ  และก็ขอแจ้งทุกหมู่บ้านด้วยเรื่องวางท่อ
อย่างหมู่ 10  ที่จะทำถนนใหม่ถ้าท่านประสานได้ก็ดีเหมือนกันที่นาของพ่ออาฟอร์ด
และอย่างหมู่ 1  ที่ขาดทุกปีที่นาของตาสานแก่มาขอผม  ผมก็ให้แก่ไปแจ้งกับ อบต.
เพ่ือทำหนังสือมาสายป่ายางนะครับ  ก็ฝากให้ท่านสมาชิกไปสอบถามเจ้าของพ้ืนที่ให้
ด้วยถ้าทำได้ผมจะทำทีเดียวเลยเพราะมีงบประมาณในส่วนช่างอยู่ของท่อ  ก็จะรีบ
ดำเนินการให้เลยสำหรับหมู่ไหนที่จำเป็น  อย่างประปาก็จะออกไปดูว่าจะใช้
งบประมาณอย่างไร  สำหรับเรื่องท่อก็ฝากหมู่ 1 กับหมู่ 10 ด้วย  สว่นตะแบงอันเก่า
ยังไม่ได้ใช้เลย กำลังใช้ไหมครับจะให้เขาคิดค่าแรงให้หรือใช้ค่าแรงจากกองทุนหมู่บ้าน 
จะใช้ของกองทุนก็แจ้งให้เขาดำเนินการเร็วๆหน่อยนะครับ ก็ขอฝากสมาชิกด้วยนะ
ครับ  ทุกเรื่องเวลาประชุมหมู่บ้านกับผู้ใหญ่กำนันก็ช่วยออกไปประชุมแล้วบอก
ชาวบ้านเวลาไฟดับหรืออะไรก็ช่วยแจ้งว่ามีเรื่องอะไรให้มาบอก อบต.จะได้ทำหนังสือ
เข้ามาเสนอความเดือดร้อนให้กบัท่านนายก  จะได้สั่งการให้พวกผมออกไป ก็ขอทำ
ความเข้าใจกบัสมาชิกเพียงเท่านี้ก่อนครับ  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านกฤษณพงศ์  คำศรีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 



 17 

นายกฤษณพงศ์  คำศรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านนายก  ท่านปลัด  เจ้าหน้าที่ และ 
(ส.อบต.ม.11) สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ  กระผมมีเรื่องที่จะนำเรียนอยู่ 

3  ประเด็นหลักคือ  เรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านก่อน  ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านนายกครับที่ได้เสนอโครงการทั้ง 2  โครงการ ก็ขอขอบคุณแทนพ่อแม่พ่ีน้อง
ชาวบ้านทั้งสองเส้น  และผมก็แสดงความเป็นห่วงเส้นทางความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
ถนน  คสล. ใจดี หมู่ 1 – ภมูิตาสันทัด ที่เหลือ 80 เมตร ซึ่งตอนนั้นก็ผู้บริหารได้พา
ไปวัด  ก็คือถนนเส้นนี้ถ้าให้รอช่วงหน้าฝนคงลำบาก เพราะฝนนอกฤดู  ช่วงฤดูหนาว
เมื่อเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม ก็เดินไม่ได้แล้วครับ เหลือ 80 เมตร  ก็อยากขอ
ความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ซึ่งตอนนั้นก็ไปดูกับท่านรองท่านเลขาครับ ก็คือ
ชาวบ้านฝากสอบถามมา ประเด็นที่ 2  ก็ขออนุญาตแจกภาพถ่ายให้กับสมาชิกได้ดู
เรื่องขาตั้งไมค์ ขออนุญาตเอ๋ยนามท่านนิสิต  ไชยศรีษะ ที่ท่านเคยเสนอซึ่งท่าน
เจ้าหน้าที่ก็ได้จัดซื้อเป็นแบบขาตัง้ไมค์เป็นแบบขาตั้งไมค์จริงๆครับ น่าจะเข้าใจผิด
หรือเปล่าหรืออย่างไร  ก็เลยนำภาพเสนอให้ทุกท่านได้ดูครับ เพราะไมค์เราก็สั้นถ้าให้
ยืนพดูก็เสียบุคลิกในการอภิปราย  ซึ่งเราก็มาเสนอตอนประชุมสภาถ้าประชุมเสร็จก็
เก็บน่าจะใช้งบประมาณไม่มาก  เพราะไมค์เราก็ไม่เยอะ  ประเดน็ที่ 3 ถ้าไมใ่ห้ผมพูด 
เดี๋ยวเยาวชนก็จะว่า  เรื่องกีฬา อบต. ว่าจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะยังเจ็บอยู่  คุณภาพชีวิต 
เยาวชนน้องๆขาดความร่วมมือก็จะดูไม่ดีเสียองค์กรของเราครับ  จะจัดหรือไม่จัดก็อยู่
ที่ท่านสมาชิกทุกท่านว่าเราจะจัดไหม  จะจัดในรูปแบบไหน  เมื่อไหร่ ก็อยากสอบถาม
ทุกท่านครับ  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านนิสิต  ไชยศรีษะ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ขออนุญาตอีกครั้ง  ในส่วนของกระผมก็ขออนุญาตนำ 
(ส.อบต.ม.9) เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกผ่านคณะผู้บริหารซึ่งมีความเดือดร้อนของ

ชาวบ้าน บ้านสมใจเองในการประชุมสมัยที่พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ตอนนั้นก็ได้แค่
โครงการเดียวเป็นที่น่าสงสารชาวบ้าน ผมไม่เป็นไร  ก็นำเรียนท่านประธาน  ท่าน
นายก  ในส่วนของโครงการวางท่อระบายน้ำก็อยากให้เร่งดำเนินการ  เพราะว่าช่วงนี้
ก็อีกไม่กี่เดือนก็เข้าสู่หน้าฝนจะเป็นปัญหาก็ขอฝากท่านให้เร่งดำเนินการให้ด้วย  
เพราะว่าวางท่อภายในหมู่บ้าน  ถ้าเข้าหน้าฝนก็จะเป็นปัญหาเฉอะแฉะภายในหมู่บ้าน 
ก็อยากให้ทำช่วงที่เป็นหน้าแล้ง  ก็ขอนำเรียนท่านนายกเร่งดำเนินการและอีกเรื่อง
หนึ่งในเรื่องของเส้นทางคมนาคมบ้านสมใจ การเบิกจ่ายก็ถือว่าเป็นสายหลักสายหนึ่ง
ของตำบลใจดี  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะตำบลใจดีของเราก็มีประชาชนตำบลอ่ืนก็ใช้เส้นทางด้วย  
ก็คือเส้นทางสายสมใจ - สะพานแขวน - อังกุล ตอนนี้สภาพแยม่ากถ้าท่านบริหารได้
ไปก็จะเห็นว่าสภาพคอนกรีตตรงนั้น ซึ่งบ้านอ่ืนในตำบลศรีสะอาด บางคนต้องหลบ
ทางบ้านสมใจก็คือจะลัดผ่านตรงสะพานแขวนด้านทิศใต้  ซึ่งเป็นถนนดินไปนาซึ่งยัง
สะดวกกว่ามาทางคอนกรีตที่จะมาใจดี ผ่านสมใจ  ผมเองก็ได้เสนอแผนเข้ามาหลายปี
แล้วอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลใจดีของเราดำเนินการเป็นถนนลาดยางทับ
คอนกรีตซึ่งคอนกรีตตรงนั้นมีสภาพหลุดร่นผุผังมากก็ทำมาหลายปีแต่ก็ไม่ได้รับการ
สนองตอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  ก็อยากจะฝากท่านผู้บริหารก็อยากจะ
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ให้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนตรงนี้ด้วย  ก็อยากทำเป็นโครงการลาดยางแคป
ซิลหรืออะไรผมก็ไม่ทราบแต่เป็นการปูทับคอนกรีต  ก็อยากจะขอความอนุเคราะห์
จากท่านผู้บริหารและท่านสมาชิก  เพราะว่ามีสมัยหนึ่งหรือสภาหรือคณะผู้บริหาร
ตอนนั้นมีการทำโครงการที่เป็นโครงการถ้าทุกท่านเคยเห็น  ตอนนั้นทำโครงการ
คอนกรีต  ที่คอนกรีตกำลังบูมตอนนั้นที่ทำคอนกรีตเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดที่เคยทำก็
คือใช้งบประมาณเส้นหนึ่งประมาณล้านห้าแสน  ก็คือทำโครงการคอนกรีตตรงลาด
ยางไปบ้านพะเยียว และก็จากลาดยางไปบ้านทะลอกบ้านลำภู  ตอนนั้นแต่ละ
โครงการก็ใช้งบประมาณไปล้านห้า  อันนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในการทำเส้นทางแต่ละ
เส้นทางยาวๆ  ถ้างบประมาณท่ีมากก็จะได้เส้นทางท่ียาว  อันนี้ก็อยากนำเรียนปัญหา
ที่ว่าทำไมทำลาดยางทับคอนกรีตไม่ได้  ก็คือในการทำคอนกรีตเขาว่าผู้รับเหมาในการ
ย้ายเครื่องจักรต้องได้โครงการที่เยอะ  ที่ว่าผมเสนอเพียงหมู่บ้านเดียวก็คือทำงานไม่ได้
จะติดต่อหรือหาผู้รับจ้างไม่มี เพราะว่าในส่วนที่ว่าการดำเนินการที่จะแบบนี้ก็คือต้อง
ย้ายเครื่องจักร  ถ้าว่าทำแค่สี่ห้าแสนก็ไม่มีใครย้ายเครื่องจักรมาทำ  ทีว่่าเป็นปัญหานี่ก็
อยากนำเรียนในสภาแห่งนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร พอที่จะช่วยเหลือประชาชนของ
บ้านสมใจหรือตำบลใจดี หรือแม้แต่รถกู้ชีพของตำบลศรีสะอาด เขาไม่ได้มาร้องเรียน
เขามาร้องขอว่า ตอนนั้นเขาก็ยังพูดดีถ้าพูดภาษาบ้านเรา  เขาก็ว่าโอ้ยหลวงพ่อช่วยทำ
ถนนเส้นนี้ให้สวยหน่อย  แต่ลับหลังไม่รู้เขาเรียกอย่างไร  ตรงนั้นก็ไม่อยากคิด อบต.
ของเราก็น่าจะสามารถดำเนินการถนนเส้นนี้ให้ดี  ซึ่งก็ถือว่าเป็นสายหลักสายหนึ่งก็
เป็นหน้าเป็นตาของตำบล  ถ้าอยู่อย่างนี้เขาก็อาจจะด่า แต่ถ้าผู้บริหารไปเขาก็อาจจะ
ไม่ด่าก็ได้  ว่าสมาชิกไปทำแต่ถนนเส้นอ่ืนแต่สายหลักไม่ทำ ผมเองก็จะพูดที่เป็นปัญหา 
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาทางสายหลัก เป็นทางที่ตำบลอ่ืนก็ร่วมใช้ ท่านก็ลองคิดดูว่ารถกู้
ชีพคนเขาเจ็บมากไปเจอทางแบบนั้น  สมมติว่ากู้ชีพรับทางศรีสะอาดจะอ้อมไปบ้าน
ตะเคียนบางอิงก็ไกลแต่ถ้ามาเที่ยวนี้ก็ใกล้ก็คิดตามทีเ่ขาร้องผม  ก็เป็นปัญหาชาวบ้าน
เองก็บ่นทุกวันทางนี้เมื่อไหร่จะทำอันนี้ทางเข้าก็อยากให้ผู้บริหารไปดูบ้างว่าพอที่จะ
ดำเนินการอย่างไร  เพราะว่าไปเทปูนทับอีกผมว่าก็จะเหมือนเดิม  อย่างเช่น  เทหน้า
วัดอังกุลก็จะเป็นปัญหา ถ้าคนที่ไม่คุ้นเส้นทางมาตรงนั้นรถจะกระโดดเลย  เพราะว่า
บางทีผู้รับเหมาก็ไม่สโลบหน้างาน ผมว่าถ้าใครไม่ชำนาญเส้นทางรถก็จะกระโดดเลย  
ผมลองดูมาแล้วเจอกับตัวเองขนาดรู้แต่รีบเราคิดว่าไม่เป็นไร  แต่รถมาก็กระโดดเลย  
อันนี้ก็อยากนำเสนอให้คณะผู้บริหารได้ช่วยดูด้วยว่ามีมีทางไหนจะช่วยดำเนินการตรง
นี้ได้  ก็ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกช่วยดูว่าจะดำเนินการอย่างไร  เพราะว่าตำบล
ใจดีเราก็จะพัฒนาไปด้วยกันว่าตรงไหนที่เป็นปัญหาและเป็นทางที่จะดำเนินการก่อน  
ก็อยากจะคุยในในตรงนี้ว่าให้มีสภาพคล่องในการที่จะบริหารจัดการ  อันนี้ก็เป็น
ปัญหาของหมู่บ้านสมใจก็ขอเรียนให้ท่านประธานทราบผ่านไปยังท่านนายกคณะ
ผู้บริหารก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านเลขานุการนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
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นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องแผน 
(เลขานุการนายก อบต.ใจดี) สำคัญมาก  วันนั้นผมเดินทุกหมู่พารองพาอะไรไปทุกหมู่แต่เราก็พลาดจนได้  

เพราะว่างบประมาณต่างๆไม่มีสักอย่าง  มี 2 ทาง อันหนึ่งถนนและไม่ได้มาตรฐาน
ด้วย  ไม่ได้ขนาดฉะนั้นท่านสมาชิกทุกหมู่  เวลาปรับแผนท่านต้องดูแผนของท่านด้วย 
มาโทษเจ้าหน้าที่โทษใครไม่ได้  ชาวบ้านรู้  ปัญหาพวกผมถ้าไม่มีมีแผนก็ทำงานไม่ได้ 
ฉะนั้นแผนสำคัญที่สุด ดูให้ดีเวลาปรับแผนต้องถามวิเคราะห์ ตรงนี้มีไหม ผมเดินทุก
หมู่ 2,3 วัน ท้ายที่สุดอังกุลเยอะที่สุด ฉะนั้นแผนก็ขอเตือนท่านสมาชิกทุกหมู่ 1 – 
11  ให้ดูแผนเรางบประมาณต้องตั้งไว้สูงๆ 500,000 หมดเลย บอกแผนใช้เงินหมด
ได้แต่ใช้เงินเกินไม่ได้ ฉะนั้นเราต้องดูไม่ใช้ให้บริหารรู้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ คนอยู่ใน
พ้ืนทีด่ีที่สุด  ฉะนั้นก็ฝากสมาชิกทุกหมู่ทุกท่านให้ดูแผนตัวเองปี 66  จะทำอะไรบ้าง  
ปี 67  มีอะไรบ้าง  สมใจสงสารจริงๆผมหาไม่เจอ มีอยู่ 2 โครงการตกลงไม่ได้ พ้ืนที่
ไม่ได้ก็ไม่เอาก็ตกไป  ฉะนั้นมีเงินสำรองอยู่ถ้ามีการปรับแผนปรับอะไรให้ท่านปรึกษา
กับวิเคราะห์และแผนมีอะไรบ้าง  ที่จะปรับแผนได้ในปี 66  ก็ฝากท่านสมาชิกอย่าไป
สมน้ำหน้าตัวเองมันไม่ได้  ขอบคุณมากครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์ ก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมที่ทางท่านเลขานุการ  ได้นำเสนอในที่ประชุมสภา

ในครั้งนี้  ซึ่งเรื่องของการปรับแผนหรือเพ่ิมเติมแผนปัจจุบันนี้  เรามีระเบียบเพ่ิมเติม
ขึ้นมาใหม่หรือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทยก็มีมานานแล้ว  ก็ขอทำความเข้าใจไป
พร้อมกันเลยในวันนี้  ซึ่งเดิมของเราที่จัดทำไปก็คือ พ.ศ. 2566 - 2570  ก็คือแผน 
5 ปี ปัจจุบันนี้  อบต. จังหวดัศรีสะเกษและแผนทุกแผนจะต้องสอดคล้องกันไล่ตั้งแต่
ในส่วนของท้องถิ่นก็คือ อบต. จากนั้นก็ไปที่อำเภอ  อำเภอก็จะมีแผนพัฒนาของ
อำเภอ แล้วก็แผนพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ  และแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษ และปัจจุบันนี้แผนทุก
แผนจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 13  ด้วยซึ่งตอนนี้วิเคราะห์กำลังดำเนินการแก้ไขแผนเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาชาติด้วย  ก็เลยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28  
กุมภาพันธ์นี้  และเมื่อกล่าวถึงขั้นตอนนี้  ต่อไปในส่วนของงานแผนก็จะขอไปเข้าร่วม
ประชุมเกีย่วกับการจัดทำแผนหมู่บ้าน  ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าในหมู่บ้านของท่านได้
เริ่มจัดทำแผนหมู่บ้านหรือยัง  เพราะว่าการเพ่ิมเติมแผนปัจจุบันนี้มีแผนต้นฉบับ และ
แผนหลักของเราถ้าในแผนหลักของเราไม่มีท่านหรือหมู่บ้านของท่านได้รับความ
เดือดร้อนก็จะสามารถเพ่ิมเติมแผนได้  การเพ่ิมเติมแผนก็คือไม่มีในแผนเลย  ก็คือ 66 
– 70  นี้แหละค่ะ  ไม่มีเลยท่านก็สามารถเพ่ิมได้  แต่ก่อนเราจะมีการประชุม
ประชาคม  ปัจจุบันนี้มีการเพ่ิมเติมแผนอยู่ 6  วธิีการด้วยกัน  วิธีการแรกนำแผนจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านที่ท่านจัดทำนำมาบรรจุไว้ในแผน อบต. เพราะว่าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยปี 48  ให้เรานำแผนหมู่บ้านมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
1. ก็คือแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ท่านจัดทำ แล้วนำมาบรรจุใน ผ.02/1  อันดับที่ 2  ก็คือ
การประชาคมหมู่บ้าน  ซ่ึงระเบียบก็ดูทั้งประชาคมหมู่บ้าน ทั้งประชาคมเอง อันดับที่ 
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3  คือนโยบายนายก  นโยบายของผู้บริหาร ก็สามารถสั่งให้ดำเนินการเพ่ิมเติมแผนได้
ตามข้ันตอน  อันดับ 4  ร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็
สามารถทำตามข้ันตอน แต่ว่าขั้นตอนก็ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 3 คณะ และ
ความเห็นชอบจากสภาด้วย  ก็จะมีทั้งหมด 6  วิธีการ  เขาก็จะปรับบริบทให้เรามา
ดำเนินการเพ่ิมเติมแผนให้ง่ายขึน้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที  ซึ่งการ
เพ่ิมเติมแผนในครั้งนี้เราจะนำมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  ได้แก่  การ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567  ตอนนี้เราใช้ปี 2566 ซึ่งช่วงมิถุนายน  
กรกฎาคม  เราก็จะเริ่มทำของปี 2567  แล้ว เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการที่จะดำเนินการใหม่นั้น ก็จะสามารถเรื่องของ
เงินสะสมรวมไปถึงเงินอุดหนุนด้วย  ที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  อันนี้คือแหล่ง
เงินที่เราจะต้องขอใช้ได้  ที่นี้ถัดมาตัวนี้ก็คือความสัมพันธ์ของการเพ่ิมเติมแผน แต่ทั้งนี้
ทัง้นั้นท่านไปดูแผนท่านก่อน โครงการท่านก่อนว่าตรงกับความต้องการของท่านไหม 
และอีกแบบหนึ่งก็คือ ก็อนุญาตรบกวนท่านสมาชิกที่นี้เลยหากท่านจะดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านในหมู่บ้านของท่านมีการประชุม ทำแผนพัฒนาหมู่บ้านก็
รบกวนแจ้งลงในไลน์ให้ด้วย  เพราะว่าทางวิเคราะห์ก็จะได้ดำเนินการชี้แจงเราจะได้ไม่
ต้องไปประชุมหลายครั้ง และนำโครงการในแผนพัฒนาหมู่บ้านมาบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิน่ไดเ้ลย  ก็เป็นไปอย่างที่วิเคราะห์ได้นำเรียนก็มีหลายเงื่อนไขท่ีสามารถเพ่ิมเติม
ได้  ที่นี้ท่านมาดูโครงการของท่านในแผนพัฒนาท้องถิ่นตัวเดิมวิเคราะห์มีรายละเอียด
ลงในเว็บไซด์  หากท่านไม่สะดวกทางวิเคราะห์ก็จะนำแผนฉบับหลักไปดำเนินการทำ
เอกสารมาให้ท่านคนละเล่มแล้ว  ขอเป็นตัวแก้ไขนะค่ะ เพราะว่าตัวแก้ไขจะทำการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ก็คงจะเสร็จในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ ก็จะสามารถ
ดำเนินการประกาศใช้และก็จะถ่ายเอกสารให้ท่านได้ หากท่านดูโครงการในแผนท่าน
แล้ว ปรากฏว่ามีรายละเอียดในนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือจะอยากเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงานหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการอะไรก็แล้วแต่  ตรงนี้ก็สามารถดำเนินการ
เปลี่ยนแปลงได้  คนละเรื่องกับเพ่ิมเติมนะค่ะ คือมีแล้วอยากเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแปลง 
ถ้าไม่มีก็คือเพ่ิมเติม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเพ่ิมเติม  เราจะมีการเพ่ิมเติมทุกปี ก็อยากให้
เป็นโครงการที่ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
อย่างแท้จริง  เพ่ือจะได้นำโครงการที่เพ่ิมเติมนั้นไปดำเนินการจัดทำงบประมาณตาม
งบประมาณท่ีได้นำเรียนไปแล้ว 3  แหล่งเงินนั้น ก็ขอนำเรียนที่ประชุมสภาเพียงเท่านี้
ค่ะ  ขอบคุณค่ะ  

นายสมพงษ ์ ใจโชติ เชิญทา่นนิสิต  ไชยศรีษะครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  อีกครั้งพอดีท่านเลขานุการนายก ได้ชี้แจงในส่วนของ 
(ส.อบต.ม.9) หมู่บ้าน  เช่น  บ้านสมใจ ได้เสนอแผนต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่ง  ที่ผมไม่เสนอแผน

โครงการอื่น  เพราะว่าผมเน้นแผนที่เสนอมาก็คือแผนทำลาดยางทับคอนกรีต  คือ
ผู้บริหารไม่ทำให้  เพราะว่าแผนอ่ืนผมไม่ได้เสนอผมเน้นที่หมู่บ้านแล้วว่าผมจะทำลาด
ยางตรงนี้ให้ได้ ในปีนั้น  ผมก็เสนอมาโครงการนั้น  ผมเสนอให้ท่านทำแต่ท่านไม่ทำ
แล้วท่านมาว่าสมาชิกไม่ดู  ตรงนั้นทำความเข้าใจนิดหนึ่ง เพราะว่าผมเองเน้นจะทำ
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คอนกรีตทับทำลาดยางทับคอนกรีต  ที่ท่านนำเสนอเมื่อกี้เหมือนว่าติติงว่าสมาชิกไม่ดู
ตัวเองก็ต้องทำความเข้าใจกับผ่านท่านประธานสภา  จริงๆผมเน้นเรื่องโครงการที่ว่า
เพราะชาวบ้านเดือดร้อน  ผมถึงไม่ไปเสนอคอนกรีตไปไร่ไปนาหลายปีที่ผ่านมา  
เพราะว่าไม่มีอะไรทำผมก็เน้นไว้ทำลาดยางและท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน  เพราะว่าเป็น
ปัญหาผมก็ทำมาแค่นั้นแล้วก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่แผนว่าทำโครงการมาเยอะก็ไม่ได้ทำ
อะไร เพราะว่าที่ต้องการก็คือจุดนี้ในเมื่อท่านไม่ทำลาดยาง ก็ไม่มีโครงการอ่ืนทำ
เพราะว่าผมไม่ได้รองรับไว้ว่าจะทำจุดนั้น อันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจ ผมเองไม่ใช่ว่า
ไม่ดูหมู่บ้าน บางทีก็อยากทำทุกโครงการแต่ผมจะทำอันที่จำเป็น ตัวนี้มีความจำ
เป็นมากประชาชนต้องการมาก ก็เลยจะทำจุดตรงนั้น ต้องนำเรียนผมเองมาพัฒนาทุก
ด้านแต่ปัญหาที่ต้องการที่สุดก็คือ 2 อย่างนี้ แต่ในเมื่อท่านทำไม่ได้ก็ไม่มีโครงการและ
ในส่วนของการทำถนนที่ว่าตอนนั้นผมพลาดเองก็คือไม่ได้ดูที่ตัดไปตอนนั้นถนน
คอนกรีต ตามจริงถนน 3  เมตร  ไปทำ 2.50 เมตร  ก็แก้ไขไม่ได้ ผมไม่อยากให้ทำไม่
อยากไปปะทีหลังอีก 50 เซนติเมตร  ตรงนั้นก็คุยกันในสภารู้  ผมก็ได้แค่ระบายน้ำแค่
นั้นก็เอา  เพราะว่าทำไม่เกิน 500,000 บาท  ตามจริงในหมู่บ้านสมใจ  ถ้าทำสอง
ล้านก็ยังไม่เสร็จหรอกครับ ถ้าทำ 2  โครงการนี้  อยู่ในแผนไม่รู้ก่ีล้านถึงจะเสร็จก็เน้น
จุดตรงนั้นเลย  สมมติว่าปีนั้นถ้าทำ 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1  ได้งบประมาณ 500,000 บาท  
ก็ทำอีกโครงการลาดยางนั้นอีก ที่คิดไว้ไม่มีโครงการอ่ืนมา  ไม่ใช่ไม่ดูไม่เสนอไว้คือเน้น
จะเอาจุดตรงนั้น  ก็นำเรียนที่ท่านเลขานุการว่า เดี๋ยวจะติงไปว่าไปคุยในหมู่บ้านว่า
สมาชิกไม่เสนอปัญหามาไม่เสนอแผน  ตามจริงคุยที่หมู่บ้านมาแล้ว ว่าจะทำลาดยาง 
ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์ ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ที่ได้นำเสนอผมก็จะขอเพ่ิมเติมในวาระเรื่องอ่ืนๆ   
(นายก อบต.ใจดี) 1.  การดำเนินการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เราบรรจุไว้ในแผน ที่นี้

ก็ฝากเรียนท่านสมาชิกแต่ละหมู่ไปสำรวจ  นักกีฬาพร้อมที่จะเล่นไหม จำเป็นมี
นักกีฬาไหม  หากข้อมูลเรามันไม่สมบูรณ์  เช่น  หาตัวผู้เล่นไม่ครบ ส่งทีมกีฬาได้
บางส่วน  ควรจะเลื่อนหรืออาจจะปรับโครงการกีฬามาเป็นศึกษาดูงานก็ได้  สมาชิก
เราไม่ได้ไปดูหลายปีแล้วไม่ใช่หรือครับ ตั้งแต่โควิดมาก็อาจจะปรับโครงการอันนี้ก็
เสนอแนะในที่ประชุม  อันที่ 2 เรื่องขาไมค์  ขาไมค์ก็เสียบุคลิกจริงๆ ประทานโทษผม
เห็นรูปเป็นไมค์ที่ใช้ยืนระเบียบของการประชุมสภาทุกคนต้องยืนขึ้นรายงานตัวเมื่อ
ประธานอนุญาตให้ยืนขึ้นพูดรายงานตัวก็ต้องพูดเรื่องกระทู้หรือญัตติที่เราจะพูด  อัน
นี้คือขาไมค์ท่ีอยู่ในรูปภาพที่ถูกต้องส่วนขาไมค์นี้เป็นไมค์นั่งไม่ใช่ไมค์ยืน ก็จะรับเอาไว้
หากมีโอกาสก็จะพิจารณากับท่านเลขานุการสภาในเรื่องของการปรับปรุงห้องประชุม
ในดีกว่านี้ให้บรรยากาศในการประชุมน่าประชุมมากขึ้น  อันที่ 2 ถนนใจดี – ภูมิตา
สันทัดไม่ได้บรรจุเข้ามาในแผน  เพราะว่าผมขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปก็เลยไม่เอาเงิน
จ่ายขาดมาทำตรงนี้  อันนี้ให้รองดูเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถ้าไม่มีมาก็อาจจะขออนุญาต
นำเข้าสภาในนัดถัดไปที่จะมีการใช้จ่ายเงินสะสม ก็อาจจะเอาเงินโครงการนี้เข้ามา อัน
ที่ 4  ผมไปอบรมที่ท้องถิ่นที่กรุงเทพมาของสำนักนายกผมได้ไปส่งโครงการอยู่ 4  
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โครงการ เขาประทับรับเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน อ้างความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านแล้วก็ส่งโครงการไป 1.  คือ ถนนที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เสนอเขา
เรียกว่าอาฟาสติกก็คือปูลาดยางทับคอนกรีต ซึ่งผมได้ทำเส้นที่หนึ่งก็จากฝายน้ำล้น
บ้านตาสุ ไปฝายน้ำล้นบ้านดองกำเม็ด ตรงบ้านตาโคลเป็นเส้นตรงมาเลย เป็นเส้น
เชื่อมระหว่างเส้นหลวงแผ่นดิน ของศรีสะเกษ  ขุขันธ์ 4 เลน ปรับเข้ามาศรีสะอาด  
เชื่อม 3 ตำบล มี ดองกำเม็ด  ใจดี  ศรีสะอาด ตรงนี้น่าจะได้เพราะว่าเป็นอำนาจของ
รัฐมนตรี ส่งไปสิบสองล้านก็ต้องรอไม่รู้จะได้ก่อนยุบสภาหรือหลังยุบสภา อันที่ 2  ก็
คือถนนคอนกรีตจากหนองตาแมะไปบ้านโคกมะเขือยิงผ่านป่าสะดงไปเลย ทำเรื่องส่ง
คณะบริหารได้สำรวจ  อันนี้จะมีไฟนวัตกรรมเขาเรียกว่าไฟส่องสว่าง  เหมือนที่เราทำ
บ้านพี่เสริม จะมีไฟโซล่าเซลล์ติด จากหนองตาแมะไปโคกมะเขือ เส้นที่ 2  คอนกรีต
จากหนองโดนมาวไปหนองกำปอย   เป็นคอนกรีตเหมือนกัน   มีไฟโซล่าเซลล์  มี
ไฟนวตกรรม เสนอไป 2 เส้น  เป็นเส้นที่จังหวะพอดีเขาว่ามีในแผนไหม พอดีระเบียบ
แผนน้องเขาบอกว่าแก้ไขได้ ก็เลยมาปรับปรุงเพ่ิมเพ่ือเสนอเข้าไปเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะ
ตามคิดว่าเขาคงจะยุบสภา ไปดูว่าเขายุบสภามีผลกระทบไหม ที่ไม่ได้คืออะไรครับ  ก็
คือไม่มีบริษัทรับเหมาเลย  ในเรื่องของอฟาสติก ปูคอนกรีตทับลาดยาง ที่ได้ก็คือ
บริษัทในเครือของเนวิน  ชิดชอบ   ถ้าเขาทำก็เหมือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติเสนอการ
ย้ายเครื่องจักรต้องของบประมาณเยอะๆ ผมจะไปเพ่ิมเติมในส่วนของสะพานแขวนมา
ขออฟาสติก เพ่ิมแล้วจะไปส่งทีส่ำนักนายกก็อยากจะเอาประชาคมความเดือดร้อนมา
ด้วยแล้วรูปภาพถนนปัจจุบัน เอาไปส่งตามเรื่องหรือไปส่งเพ่ิมอันที่ 4  ก็ไปประสาน
เรื่องจัดสรรที่ดินทำกินให้กับพ่ีน้องที่มีท่ีดินอยู่แล้วแต่ไม่สามารถจัดเอกสารได้  เราจะ
ไปยืนยันที่ดินดังกล่าวก็คือป่ามะขามใหญ่ที่จะมีอยู่หลายครัวเรือน  บ้านทะลอก  บ้าน
ตะแบงตรงนี้ที่ยังไม่ได้ ก็จะไปยืนยันที่ดังกล่าวนี้ไม่ได้อยู่ในที่ของป่าอุทยาน ในที่ของ
พระราชดำริ เป็นที่เปล่าๆประชาชนบุกรุกเข้ามาทำมาหากินนานแล้ว เช่น  เป็นที่
หลวงเหมือนที่เราทำที่ป่าสะดง ซึ่งโทรไปคุยกับท่านฉะโอด ซึ่งเขาเคยช่วยเหลือที่ผม
พาท่านรอง  คณะผู้บริหารชุดก่อนไปที่เขามาอยู่บ้านบัวบก ตำบลตะเคียน  ตอนนี้
โครงการเขาไม่มี เขาย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้ว มีอะไรก็ให้ประสานเขาไม่อยู่ติดต่อที่
สำนักงานที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ  สาขาขุขันธ์ มอบให้แล้วในที่ของป่าสะดง  ถ้าจะ
ขยายถ้ายุบอะไรให้ติดต่อประสานกับสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ  สาขาขุขันธ์  
อันนี้ก็จะไปตามเรื่อง  ท่านบอกว่าท่านเช่าที่หลวงหรือยัง  ผม อบต.ใจดีไม่เคยเก็บ  ก็
น่าจะเก็บทีอ่ื่นเขาเก็บแล้วอะไรอย่างนี้  กำลังดูวิธีการอยู่ถ้าเราเรียกเก็บค่าเช่า
ชาวบ้านจะกระทบไหม  กฝ็ากขอบคุณท่านสมาชิกมันมีเรื่องที่เราจะต้องดูแลกันไปอีก 
3  ป ี  ก็ขออนุญาตเพ่ิมเติมนิดหนึ่งว่าการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งแรกขณะนี้โครงการ
ใกล้จะสิ้นสุดแล้วเหลือประมาณ 7,8  โครงการที่ยังไม่เสร็จ  เราได้บริษัทที่ทำจังหวะ
ช้าไม่เป็นไร  เราพยายามเกรงใจเขา เราปรับเกือบทุกโครงการเลย  ก็ไม่เป็นไรเพราะ
เป็นประโยชน์ชองหลวงไปเมื่อเขาทำไม่ได้เราก็ปรับตามสัญญา  สำหรบัเรื่องฝากท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติหมู่  11  ถนนดิน  ตอนนี้ก็ขอความร่วมมือกับเจ้าของที่เขามีพ้ืนที่
ติดถนนดังกล่าว  เขาแอบตัดต้นไม้ก่อนที่เราจะไปล้มต้นไม้เหลือแต่โคน  โคนต้นยาง
ต้นหนึ่งใช้เวลา 3 ชั่วโมงถึงจะยกได้ถ้าต้นมันยืนอยู่แมคโครมันเอามือล้วงอะไรมันจะ
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ล้วงง่าย  ตอนนี้ตัดเกือบหมดแล้วบริษัทมาปวดหัวเลยกว่าจะล้วงได้ ก็ฝากปรามๆเขา
หน่อย  เขารู้ว่าเราจะทำเขาก็ตัดก่อนแล้วผมเห็นเมื่อวานนี้  ไม่รู้จะล้มจะเอาโคนข้ึนได้
อย่างไร ฝากท่านด้วยประสานงานอีกส่วนหนึ่งจะไม่ให้ขยายออกไป อีกส่วนหนึ่งให้
ท่านลองประสานให้ด้วย ก็อยากจะขยายด้านนี้สักสองนิ้วครึ่ง หรืออะไรก็ว่าไปแบ่งรับ
แบ่งสู้ ต่างคนต่างช่วยกันขวาก็ให้ออกซ้ายก็ให้ออก เพราะอย่างนั้นก็ฝากการ
ประสานงานทุกฝ่ายช่วยเหลือกัน  อันสุดท้ายให้นิติกรศึกษา โคกมะเขือก็ระวังการวาง
ท่อในคอนกรีต  มันต้องมีอะไรไหมในเรื่องที่จะตัดคอนกรีตออกแล้วก็วางท่อ มีปัญหา
อะไรไหม ถึงระเบียบข้อกฎหมายกำลังให้นิติกรเขาดูอยู่ ทางท่านสมาชิกบ้านโคก
มะเขือก็ใจเย็นๆ เพราะต้องตัดคอนกรีตออกถ้าตัดเรามีความผิดไหม  เพราะทุกวันนี้
ลำบากต้องถูกต้องตามระเบียบอะไรข้อบังคับอะไรด้วย  หนังสือเวียนหนังสือสั่งการ
ต้องดูหลายอย่าง  ก็ฝากพวกเรามีอะไรก็ให้ใช้หนังสือของพ่ีน้องประชาชนป้องกันเรา
ด้วย  เราทำตามประชาคมทำตามคำร้องเรียนอะไรต่างๆ  แผนเสนอแนะข้อบังคับไม่มี
แต่ชาวบ้านร้องมาก็สามารถบรรจุเพ่ิมเติมเข้าแผนได้  ก็เป็นความรู้ใหม่ เราไปอบรม
ตอนนั้นยังไม่มีหนังสือสั่งการเป็นสภาใหม่แล้วเขาเรียกไปที่จังหวัด แตก่่อนถ้าไม่มีใน
แผนเราทำไม่ได้ แต่ตอนนี้เราก็เพ่ิมได้ในการในปรับแผน วันนี้หลังเลิกประชุมก็ขอเชิญ
สมาชิกทุกท่านได้จัดเลี้ยงส่งน้องภัทร์รวี   ปรารถนา  น้องเขาจะไปบรรจุเป็น
ข้าราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเดินทางในวันที่ 1  มีนาคม 
2566 น้องได้ยื่นใบลาออกไปแล้วเพ่ือไปบรรจุใหม่  วันนี้ก็ได้มีโอกาสเลี้ยงส่งเป็น
กำลังใจให้น้องโดยท่านหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาจากผมให้
ดูแลพนักงานที่อยู่ทีน่ี้ไม่กล้าเชิญท่านผู้ใหญ่กำนัน  เพราะว่ามันบ่อย ก็เลยเชิญแต่ท่าน
กำนันมา  ก็ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกันเพ่ือเป็นกำลังใจให้น้อง  เชิญไว้ตอนนี้
เลย  ขอบคุณครับ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ท่านอ่ืนมีไหมครับ  เชิญท่านกัญญา  มูลจัดครับ 
(ประธานสภาฯ)  
นางกัญญา  มูลจัด  กราบเรียนท่านประธาน  ท่านนายกและคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน  เจ้าหน้าที่ 
(ส.อบต.ม.10)   ที่อยู่ในห้องประชุม เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2566 ถนนสายลำภู -  ใจดีเหนือก็ได้ 

เริ่มทำจนใกล้จะแล้วเสร็จ  ก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่ได้ไปลงพ้ืนที่วันนั้น  มีท่านเลขา  
ท่านรอง  เนื่องจากเจ้าของที่ตรงนั้นเขาจะไม่ให้ทำถนนก็ไม่ถึง 4 เมตร  ช่างก็ได้โทร
ไปตามเจ้าของที่ก็ได้ตกลงกัน  ที่ไปทำวันนั้นก็มีท่านกำนัน  ก็ได้คุยกันตกลงกันเสร็จ
เรียบร้อย  แต่ที่นี้ทางสายโหน่งสะเดาถ้าจะทำก็ต้องวางท่อ  ถ้าไม่วางท่อมันก็จะ
เหมือนเดิมก็คือทำแล้วก็เสียอีก  ก็คิดว่าต้องไปคุยกับเจ้าของที่ทุกที่นาว่าต้องวางตรงนี้
ได้  การวางท่อระบายน้ำถ้าวางเจ้าของเดียวเขาไม่ยอมแน่  เพราะถ้าวางคนเดียวไม่มี
ใครให้วางหรอกค่ะ  เพราะไม่ยอมให้เสียที่นาเขา ถ้าวางตรงไหนก็ต้องวางทุกคนเลย
ค่ะ เพ่ือไม่ให้เสียผลประโยชน์คนเดียวเพราะว่าคุยยากมากตรงท่ีจะใส่ท่อนะค่ะ ก็
เหมือนวันนั้นที่ทำถนนก็นิดเดียวก็ต้องมาคุยกันกว่าจะให้แค่หลักไม้นิดเดียวก็คุยกันตั้ง
นาน  ไม่ใช่เป็นเมตรที่ไหนคืบเดียวก็ไม่ให้  ก็อย่างที่จะทำไปทางโหน่งสะเดานี่แหละ
ค่ะ ถ้าจะทำก็ต้องคุยกันนานหน่อยค่ะ อย่างต้นยูคาก็ว่าไปตัดทำไม ก็เขาปลูกแล้วเขา
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ปลูกตรงท่ีนาเขา  ถ้าจะทำก็ต้องพาคณะผู้บริหาร  ท่านกำนัน  และท่านผู้นำไปด้วย  
วันนั้นก็ต้องขอขอบคุณมากท่ีได้ถนน  ก็ขอบคุณมากค่ะ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านกฤษณพงศ์  คำศรีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายกฤษณพงศ์  คำศรี  ขอบคุณท่านประธานสภา  ขออนุญาตอีกครั้งครับ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
(ส.อบต.ม.11)    ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านนายก  ท่านปลัด  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนาย 

กฤษณพงศ์  คำศรี  สมาชิกหมู่ที่ 11  ในวาระเรื่องอ่ืนๆ ขออนุญาตเพ่ิมเติมท่านนายก 
คือถนนดินตัดใหม่เส้นใจดี - ภูมิตาสันทัด  ระยะทาง 440  เมตร  และกว้าง  4 
เมตร  เส้นนั้นผมก็ได้ไปสำรวจ เอาใบอุทิศไปให้ชาวบ้านเจ้าของที่เซ็นแล้วก็เหลือเจ้า 
หนึ่งที่มีปญัหาผมก็เอาตลับเมตรไปวัดดูที่ตรงนั้นก็สูง 60 เซนติเมตร ประมาณความ 
สูงก็ได้แล้วครับ  กว้างก็เกือบไดค้ือสามเมตรกว่าแล้วก็เหลือนิดเดียวเองครับ ในส่วน 
ตัดไม้ก็ประสานกับชาวบ้านเขาก็ตัดเกรงว่าถนนจะไม่สามารถดำเนนิการได้ เพราะ 
คราวก่อนโน้นมีโครงการเข้าไปแล้ว บรรจุเข้าสภาแล้วแล้วมีปัญหาก็คือเส้นภูมิตา 
สันทัด มีสมาชิกท่านหนึ่งฝากให้ผมเสริมทางผู้บริหาร ผมและสมาชิกหมู่ 1  ก็ได้ไปดู 
ชาวบ้านเดือดร้อนจริงครับ ก็ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากส่วนโยธาถ้ามีงบประมาณที่ 
เหลือก็อยากให้ไปเสริมถนนเส้นนี้ก็ให้เดินได้ เพราะถ้าฝนตกมาเดินไม่ได้เลยครับ ถ้า 
ไม่เชื่อเวลาฝนตกก็ไปดู  เฉอะแฉะมาก หาเส้นทางอ่ืนเลี่ยงไม่ได้เลยครับ  แต่ก็มีเส้น 
อ้อมมาก็คือใจดีหมู่ 11 ใจดี - ภูมิตาสันทัด -  ห้วยสำราญจะทำสุดในจ่ายขาดท่ีเรา 
เสนอผ่านมาสิ้นเดือนนี้ก็ได้ ไกลมากก็ขอความอนุเคราะห์ทางท่านนายกอีกครั้งหนึ่งที่ 
สนับสนุนงบให้ ก็เกรงใจท่าน ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายโฆสิต  นิลสนิท  เรียนท่านประธาน  ท่านสมาชิก  ท่านคณะผู้บริหาร  สืบเนื่องเรื่องกีฬาที่ถูกพาดพิงก็ 
(นักวิชาการศึกษาฯ)  จะขออนุญาตก็ขอสอบถามในที่ประชุม  เพราะเป็นกีฬาของทุกท่าน  ถ้าจะจัดก็จะขอ 

ถามช่วงระยะเวลา ในกำหนดการในการจัดดำเนินการเพราะทางผู้รับผิดชอบจะ
ดำเนินการเสนองบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณเราอาจจะไม่เพียงพอ เพราะว่าถ้า
จัดหลายประเภท  จะจัดช่วงไหนก็จะขออนุญาตถามสมาชิกในที่ประชุมได้เลย  กีฬา 
อบต.ใจดีต้านยาเสพติดซึ่งไม่ได้จัดมา 2 ปี 3 ปี ที่มีโควิด  ก็อยากจะถามที่ประชุมเลย 
ก็จะได้เอาเข้าท่ีประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน อีกครั้งหนึ่ง  วันนี้ก็ขออนุญาตสอบถามท่าน
สมาชิกก่อนว่ากีฬาเรายังจะจัดไหมครับ  จัดนะครับ  แล้วจะจัดช่วงไหน  เพราะว่าจะ
ได้ดำเนินการเพราะว่าการจัดกีฬาจะต้องวางแผน  ทุกท่านก็จะต้องจัดหาทีมมาให้เรา
ด้วย เพราะว่าเป็นกีฬาที่ทุกท่านต้องมีส่วนร่วมในการจัดการกีฬาในครั้งนี้ เพราะว่าจะ
อาศัยแต่ท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพราะเป็นกีฬาของแต่ละหมู่บ้านจะต้อง
ส่งตัวแทนนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมแข่งขัน  ไม่ใช่ว่าจัดแล้ว ไม่มีนักกีฬามาแข่งขัน 
ก็เสียดายงบประมาณ  เปลืองงบประมาณ สู้เอางบประมาณไปพัฒนาอย่างอ่ืน ก็น่าจะ
ดีกว่า  ถ้าท่านจัดท่านก็จะต้องหาทีม  กีฬามีก่ีประเภท  มีฟุตบอล  วอลเล่ย์  ตระกร้อ  
ท่านต้องหาทีมให้ครบ  ไม่ใช่ว่าจัดแล้วถึงเวลาแข่งขันไม่มีนักกีฬามาแข่งก็ต้องไปตาม
นักกีฬามาก็เลื่อนระยะเวลาไป  การแข่งขันกีฬาแต่ละครั้งก็คือคณะกรรมการตัดสินที่
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เราไปจ้างเขามาเพราะเขาคิดเป็นแมทอยู่แล้ว ถ้าจัดก็รบกวนท่านว่าจะจัดในช่วงไหน
ที่ว่าเหมาะสม และจะมีกีฬาชนิดไหนบ้าง เพราะจัดผู้รับผิดชอบโครงการก็จะได้
กำหนดการเสนอโครงการ อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการแข่งขัน  อันนี้ก็ขอ
สอบถามเบื้องต้นก่อนว่าจะจัดในช่วงไหน  มีกีฬาประเภทใดบ้าง  ก็ขออนญุาต
สอบถามครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  งบประมาณท่ีเราตั้งไว้ในข้อบัญญัติมีเท่าไหร่ครับ 
(ประธานสภาฯ)    
นายโฆสิต  นิลสนิท  งบประมาณที่ตั้งไว้  100,000  บาท  เพราะว่างบประมาณตอนนั้นก็มีจำกัด ก็ต้อง 
(นักวิชาการศึกษาฯ)  ต้ังไว้ก่อนก็ต้องหาที่โอนมา  ที่แน่ๆคือตอนนี้งบประมาณอาจจะไม่เพียงพอ เพราะว่า 

ค่าอาหารกลางวันก็มีการปรับเพ่ิมขึ้นยังไม่ได้โอนที่จะจัดให้กับโรงเรียนประถมศึกษา  
และค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์เด็กและก็อาหารเสริม(นม)  ตอนนี้ก็ยังรอกรมจะ 
จัดสรรเพิ่มใหห้รือเปล่าเพราะยังไม่มีหนังสือ  แต่เห็นกรมบอกว่าไตรมาสที่ 2  มาไม่ 
ครบ อาหารศูนย์เด็กได้แค่ 40 วัน  แต่ อบต.ก็ใช้เงิน อบต.โอนไปให้ก่อน ตามไตร
มาสก็คือ 60 วัน  3 เดือนๆละ 20 วัน  เหลือ 20 วัน  ตัง้แต่มกราคม ก็ใช้เงิน อบต.
ไปก่อน แต่ตอนนี้ก็ยังรอกรมมีเงินแค่แสนหนึ่งท่านประธานท่านสมาชิกทุกท่าน  ถ้าจัด
ก็จัดวันเดียวเลยครับ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตอนนี้ก็หารือก่อน  หมู่บ้านใหญ่เขาพร้อมที่จะอยากจัด  เพราะว่าเขาไม่ขาดบุคลากร  
(ประธานสภาฯ)   แต่ถ้าหมู่บ้านเล็กอย่างผมก็อยาก  ไม่รู้จะไปหาที่ไหน นอกจากว่าเราจัดเป็นโซน 

อย่างเช่น  พเยียว  ตาสุ  โคกมะเขือ 3 หมู่บ้านเลย อย่างนั้นถึงจะได้  เพราะผมก็ไม่รู้ 
จะไปหานักกีฬาที่ไหนส่วนที่เหลืออยู่ส่วนมากก็จะเข้าป่าหาฟืนหาไฟ ต้องหารือก่อน 

นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  ท่านประธานผมขออนุญาต  ในส่วนของเรื่องกีฬาก็อยากให้ท่านกลับไปทบทวนกัน 
(เลขานุการสภาฯ)  แล้วค่อยมาพูดคยุกันอีกครั้งดีกว่า  เพราะว่าจริงๆถ้าเราใช้เวลารวบรัด อาจจะ 

เสียเวลาไปก็อยาก  อาจจะมีประชุมอีกครั้งหนึ่งเฉพาะกีฬา  เรื่องกรรมการด้วย   
ประเภทกีฬาด้วย  เรื่องงบประมาณด้วย  ก็ขอนำเรียนท่านประธานครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามที่ท่านเลขานกุารสภาเสนอมาแต่ที่ท่านนายกเสนอก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ  
(ประธานสภาฯ)   เพราะเราก็ไม่ได้ไปดูงานหลายปี  ก็ฝากให้ท่านสมาชิกไปคิดระหว่างกีฬากับศึกษาดู 

งาน  ในวาระเรื่องอ่ืนๆมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญท่านหัวหน้าสำนัก 
ปลัด อบต.ครับ 

นางจิตติมา  ตองอบ  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภา  คณะผู้บริหาร ก็ขออนุญาตใช้วาระเรื่อง 
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)  อ่ืนๆแจ้งประชาสัมพันธ์  สำหรับวันพรุ่งนี้คณะสำนักงาน ปปช.  ป้องกันการ 

ปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ  ก็จะมาท่ี อบต.เราเพื่อที่จะทำการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามปีงบประมาณ 2566  
จริงๆเข้ามาเพ่ือที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะได้รับใช้บริการหรือว่าได้รับ
ประโยชน์จากหน่วยงาน อบต.ใจดี ว่างานหลักของเรา  เราทำโครงสร้าง  เราทำถนน
ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับเรื่องเบื้องต้นอะไรอย่างไรบ้าง  แล้วก็เขามีความรู้สึก
อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมความโปร่งใส  ก่อนหน้านี้เขาจะลงพ้ืนที่แล้วก็เดินถาม
ตามบ้าน แต่ว่าระยะหลังก็มีข้อจำกัดหลายอย่าง เขาก็ประสานกับ อบต.มา ให้ อบต.
เชิญกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในครั้งนี้จะสอบถามเก่ียวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
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หมายถึงว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่  ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานใน อบต.  แต่เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำงานใน
องค์กร ส่วนหนึ่งก็คือท่านที่เป็นตัวแทนประชาชนทุกๆหมู่ ก็คือทุกๆท่านก็เป็นผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  ซึ่งสามารถที่จะให้ข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ อบต.ใจดี ก็ขอโอกาสนี้ได้เรียนเชิญท่านสมาชิกท้ัง 11  ท่าน และผู้บริหารพรุ่งนี้ 
24  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  10.00 น. ก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ 10.00 – 
12.00 น. อาจจะเสร็จเร็วกว่านั้น  ซึ่งข้อสอบก็อยู่ในมือ 3 แผ่น  15 ข้อ  เขาก็จะ
ถามตามนี้  ข้อ 1  หน่วยงานหมายถึง อบต.นี้ให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามข้ันตอนตาม
ระยะเวลามากน้อยเพียงใด คำตอบก็จะมีตั้งแต่น้อยที่สุด  ถ้าคนไม่ชอบ เกิดเดินไปเจอ
ใครก็ไม่รู้ ก็ไม่ถูกใจ  น้อย  น้อยมาก  คะแนนก็จะได้ข้อนี้น้อยก็จะไม่ได้เลย  น้อยที่สุด  
น้อยมากคือ 25  50  75  100  ก็คือทั้งหมดคะแนน 100  จากทุกข้อ  ทั้งนี้ทั้งนั้น  
ปปช.จะให้คะแนนหน่วยงานที่ผ่านประเมินเกณฑ์การประเมินของเขาจะอยู่ที่ 85
เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเราตอบมาก  เราไม่ให้มากที่สุด  ให้กลางๆ ได้แค่ 75  ไม่ผ่านนะคะ  
เพราะฉะนั้นรบกวนทุกๆท่านขอคำตอบมากที่สุด  ไม่รู้ว่าพอใจหรือไม่พอใจก็ขอแล้ว
กันนะค่ะ  ก็คือ  ปปช.เขาตั้งเกณฑ์ประเมินไว้ที่ 85  เปอร์เซ็นต์  ถ้ามากก็คือให้เรา
แค่ 75 ไม่ผ่านสำหรับเกรดที่เขาจะให้  เพราะฉะนั้นขอมากท่ีสุดคำถามส่วนมากก็จะ
เป็นแนวนี้แหละค่ะ ให้บริการโดยรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด  มากถึงแม้บาง
ทีจะไม่มากท่ีสุดก็ขอมากที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีข้อ 4 ที่แปลกประหลาดกว่าเพ่ือน  
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาท่านเป็นเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญของกำนันหรือ
ผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดหรือไม่  ท่านต้องตอบว่าไม่มี  เพ่ือ
หน่วยงานเพื่อองค์กรของเราก็จะเป็นไปตามนี้เขาจะถาม 5 ข้อนี่แหละค่ะ   ก็รบกวน
ทุกท่านพรุ่งนี้ช่วง 10.00  น.  ซึ่งทีมนี้เขาจะเข้า อบต.ดองกำเม็ด แต่ดองกำเม็ดเขา
ไปดูงานไม่รู้ว่าไปดองกำเม็ดไม่เจอจะเข้าใจดีเลยหรือเปล่า  เราก็ตามเวลาเพราะเขาก็
ไม่ได้แจ้งเลื่อนหรืออะไรเรา  พรุ่งนี้เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลใจดี  การแต่งกายก็ตามสบายคะ  อันนี้คือเรื่องแรกที่จะรบกวนท่าน
สมาชิกท่านผู้บริหาร และอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนิสิตพูดไว้เรื่องการอบรมดับเพลิง  ก็คือ
ของเรา กู้ชีพ  กู้ภัย  รวมกันแล้วมี 13  คน ก็นานมาแล้วเรากำลังจะส่งไปทบทวน
เร็วๆนี้ ทีนี้ที่อยากให้ทุกท่านช่วยเหลือก็คือ  เราอยากได้ อปพร.รุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงาน 
เพราะว่าตอนนี้ อปพร.เราก็ร่อยหรอลงไปทุกทีเรามีโครงการที่จะอบรม อปพร.รุ่นใหม่  
อปพร.รุ่นนี้ก็จะเลือกทีมกู้ชีพ  เพ่ือที่จะเข้ามาเสริมทีมตรงนี้นะค่ะ  สำหรับเรื่อง
ดับเพลิงตอนนี้เรามีพนักงานขับรถ และมีทีมกู้ชีพท่ีผ่านการอบรมมาแล้ว 13  คน ซ่ึง
สามารถเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ ถ้าได้อุปกรณ์ที่ทุกท่านสนับสนุนมา     อย่างไปดับเพลิง
ที่ขุขันธ์ก็ฉีดนำ้อยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างใน  เพราะชุดอะไรก็ไม่มีกับเขา ก็จะได้
ให้บริการได้มากขึ้น  อยากได้ อปพร.  ทุกๆท่านถ้าเป็นไปได้ก็ไปอบรมด้วยกันตาม
หลักสูตร  ก็ลองดูในหมู่บ้านหรือว่าผู้นำไปร่วมด้วยช่วยกันและอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้
กองช่างจริงๆพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามตำแหน่งจะมี ผอ.กอง  มีนายช่างโยธา  มีนาย
ช่างโยธาอาวุโสก็ลาออกไปแล้ว ผอ.กองก็ไม่มีใครมานะคะ   ตอนนี้เหลือท่านเดียวก็
คือนายช่างโยธาก็คือ นายขวัญชัย ก็รับทุกอย่างเป็นทุกอย่าง  เพราะฉะนั้นบางครั้ง
บางเรื่องอาจจะไม่รวดเร็วหรือไม่ครบถ้วนถูกต้องอะไรก็แจ้งได้  ก็คือตอนนี้ท่านปลัด  
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ท่านนายกให้หัวหน้าสำนักปลัด ไปรักษาการณ์อยู่ที่ส่วนโยธาก็แจ้งได้แจ้งเข้ามาในไลน์
ก็ได้หรือว่าประสานโทรมาก็ได้  อย่างในส่วนของการวางท่อถ้าจะใช้งบของ  อบต. ก็
แจ้งล่วงหน้ามาด้วย ก็คือเรามีงบประมาณในส่วนจ้างเหมาบริการที่จะช่วยท่านได้ ขอ
แต่ว่าแจ้งมาก่อน  เพราะว่าไม่ใช่ว่าเราไปทำย้อนหลังได้ มันก็จะเกี่ยวกับสัญญาด้วย ก็
อย่างที่ท่านนายกแจ้งวันนี้ก็จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้น้องก็ขอบคุณท่านประธานสภา  
ท่านเลขานุการสภา ท่านรองประธานสภาที่สนับสนุนงบประมาณในวันนี้ด้วย  
เจ้าหน้าที่และพนักงานก็ขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้ด้วย  ขอบคุณค่ะ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่ม ีการประชุมในวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)   สภาทุกท่าน  ท่านคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้เข้ารว่มประชุมเพ่ือพิจารณาในญัตติ 

ต่างๆ ที่ทางคณะผู้บริหารได้เสนอมาเป็นอย่างดี  ผมก็ต้องขอขอบคุณ  เมื่อไม่มีอะไร 
แล้วผมขอปิดประชุม  

ปิดประชุม   เวลา   12.00  น. 
 

 

  (ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
           (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี /ปลัด อบต. 
     
    เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ใจดี ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2566  เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์   2566 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
                   (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี /ปลัด อบต. 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อ. 
วันที่  ................มีนาคม...........พ.ศ. 2566.......... 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางสาวสุบน  บุตรเสมียน) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  หมู่ที่ 3 
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                  (นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  หมู่ที่ 5  
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางกัญญา  มูลจัด) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  หมู่ที่ 10 
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    เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลใจดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2566  ในการประชุมสภาสมัย............................................ 
สมัยที่..............ครั้งที่...............เมื่อวันที่................เดือน..............................................พ.ศ................................................. 

       

        (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

                 (นายสมพงษ์  ใจโชติ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี    
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